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การถอดเทปการเสวนา เร่ือง “พลงัสตรี พลงัพฒันาประเทศ” 
เนื่องในงานวนัสตรีสากล “พลงัสตรี พลงัสร้างสรรค์อนาคต” 

ในวนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องรอยลั จูบิล ีบอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมอืงทองธาน ี
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

 

 ผู้หญิงกบัการจัดการภัยพบิัติ  โดย นางฉลวย กะเหว่านาค เครือข่ายผูห้ญิงกบัการจดัการภยัพิบติั 
 ผู้หญิงกบัการเป็นผู้น าท้องถิ่น  โดย นางสาวศิริพร ปัญญาเสน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพิชยั 

อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 
 ผู้หญิงกบัการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย ดร. กรวภิา วิลลาส นกัวชิาการประจาํกรรมาธิการ

กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ  

 ผู้หญิงกบัการเปิดประชาคมอาเซียน โดย ดร. เมทินี พงษ์เวช สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
 ด าเนินรายการโดย นางพรสม เปาปราโมทย์ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นสตรี สาํนกังานกิจการสตรีและ

สถาบนัครอบครัว 
 
 

คุณพรสม เปาปราโมทย์: สวสัดีค่ะ ทุกๆ ท่านนะคะ ก่อนอ่ืนคงตอ้งขอขอบพระคุณท่ีกรุณาอยู่กบั
พวกเรานะคะ ตั้งแต่เชา้จนถึงช่วงบ่าย ช่วงน้ีนะคะ เม่ือเชา้เน่ืองในโอกาสวนัสตรีสากลนะคะ ช่วงเชา้ก็จะเป็น
พิธีการนะคะ การเชิดชูเกียรตินะคะผูท่ี้ทาํงานดีเด่นนะคะในเร่ืองของสตรีและครอบครัวไปแลว้ ช่วงบ่ายก็
อยากจะกลบัเขา้มาสู่เน้ือหาสาระนะคะ แลว้ก็เช่ือเป็นอยา่งยิ่งเลยค่ะวา่ ท่านวิทยากรในวนัน้ีนะคะจะเป็นผูท่ี้
ใหเ้น้ือหาสาระเก่ียวกบัประเด็นผูห้ญิงนะคะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของงานวนัน้ีนะคะ ให้กบัท่านติดกลบัไป
ใช้ในการทาํงานนะคะ ประเด็นท่ีเราจะคุยกนัในช่วงบ่ายท่ีท่านพิธีกรไดก้ล่าวไปแลว้ วนัน้ีมี ๔ ประเด็น อีก
ท่านหน่ึงนะคะ ดร.เมทินี เดี๋ยวจะตามมานะคะ ท่านติดธุระนะคะ ในช่วงนีก็้จะมีวิทยากร ๓ ท่าน ท่ีพร้อมจะ
มาพูดให้พวกเราฟังในประเด็นต่างๆ นะคะ คิดว่าในช่วงบ่ายนี ้เราอาจจะเลิกเร็วกว่าก าหนดนิดนึงนะคะ 
เพราะวา่ชว่งถดัจากนีไ้ปจะมีโปรแกรมอ่ืนเพิ่มขึน้มาอีกหนึง่โปรแกรมนะคะ  

อยา่งไรก็ตาม ขออนญุาตแนะน าวา่ ๓ ทา่นบนเวทีท่ีอยูท่างขวา ก็คือคณุฉลวย ท่านมาจาก ท่านเป็น
ประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมนะคะ จงัหวัดปทุมธานี ซึ่งวนันีก็้จะมาเล่าให้พวกเราฟังในเร่ืองของประเด็น
เร่ืองของสิ่งแวดล้อม การท างาน ในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะโยงกบัเร่ืองภยัพิบตัินะคะ แล้วก็ถดัไปอนันี ้

เป็นนางเอกจากวีดิทศัน์เม่ือสกัครู่นะคะ คงจะจ าหน้าได้นะคะ คณุ ศิริพร ปัญญาเสน ท่านเป็นนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปางนะคะ ก็วนัน้ีเห็นในวีดิทศัน์แลว้ แล้วก็เห็นตวัเป็นๆ อีก แล้ว
เดี๋ยวทา่นก็จะเลา่รายละเอียดให้ฟัง ชว่งท้ายถ้ามีเวลาก็อาจจะมีค าถามนะคะ ส่วน ดร. กรวิภา วิลลาสนะคะ 
ท่านเป็นนกัวชิาการประจาํกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการนะคะ สภาผู้แทนราษฎร  
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ก็วนัน้ีจะคุยใหเ้ราฟังในเร่ืองของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอเรียงลาํดบัตามกาํหนดการเลยแลว้กนั
นะคะ เร่ิมจากทางคุณฉลวย กาเหว่านาคนะคะ อยากจะให้เล่าให้พวกเราฟังเบือ้งต้นก่อนว่าเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ท างานอะไรกันบ้าง แล้วก็มาโยงกับเร่ืองของการจดัการภัยพิบตัินะคะว่ามี
ความเป็นมาแล้วก็มีการท างานยงัไง เพ่ือท่ีจะได้เป็นตวัอย่างการท างานของพวกเรานะคะ คะ่ขอเรียนเชิญ
เลยคะ่ ขอเวลาทา่นละประมาณ ๑๕ นาที แล้วกนันะคะ ขอบพระคณุคะ่ 

 
คุณฉลวย กาเหว่านาค: คะ่ สวสัดีคะ่ ก็ขอขอบคณุท่านวิทยากรนะคะ แล้วก็แขกผู้ เกียรติทกุท่าน

นะคะ ดิฉันนางฉลวย กาเหว่านาค ประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปทุมธานี ได้เรียนกับท่าน
วิทยากรไว้ว่า คือถ้าเกิดมาแล้วมาเล่าเร่ืองของภัยพิบตัิเลยมนัอาจจะไม่มีการต่อเน่ืองว่าเราท างานกนัยงัไง 
จงึบอกวา่ขออนญุาตท่ีจะเลา่เร่ืองของการสร้างเครือข่ายก่อน ขออนญุาตการท างานเดิมก่อนนะคะ แล้วคอ่ย
มาคยุกนัว่าสืบเน่ืองมายงัไงถึงได้มาด าเนินกิจกรรมเร่ืองภยัพิบตัินะคะ จากการท างานพืน้ท่ีจริงๆ แล้วดิฉัน
เป็นแคช่าวบ้านนะคะ และอยากจะมาท างานชมุชน ก็เลยมาสมคัรเป็นประธานชมุชนนะคะ เม่ือสิบกว่าปีท่ี
แล้ว ก็คือโดยประมาณปี ๔๓  

เหตผุลท่ีอยากจะสมคัรก็คือ อยากจะท าให้ชมุชนมนัมีการพฒันาและก้าวไกลเหมือนพืน้ท่ีอ่ืนๆ เขา 
อยากจะให้คนในชมุชนหนักลบัมามีการพดูคยุกนั อยากจะให้คนในชมุชนรู้สึกว่าเป็นชมุชนท่ีมีความเข้มแข็ง 
มีการพึ่งตนเองได้ จึงมาสมคัรเป็นประธานชุมชน แตย้่อนหลงัไปประมาณเม่ือสิบกว่าปีก่อน ประมาณ ๔๓ 
การยอมรับอย่างท่ีท่านศิริพรอาจจะเป็นเหมือนกนัว่า คนในชมุชนไม่ยอมรับ การท่ีไม่ยอมรับก็เพราะว่าหนึ่ง 
เร่ืองคณุวฒุิ การศกึษาน้อย อายยุงัน้อย แถมครอบครัวก็ยงัไมค่อ่ยมีฐานะ สิ่งตา่งเหล่านีม้นัเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดี หรือผู้สูงอาย ุข้าราชการบ านาญก็ดี ข้อบกพร่องท่ีเขามองว่ามนัน่ารังเกียจ ไม่
นา่ท่ีจะเหมาะสมท่ีจะเป็นประธานชมุชนใน ณ ขณะนัน้  

ในสว่นตวัดฉินัเองสิ่งท่ีก้าวมาตอนนัน้คืออยากจะท างาน คดิอยากจะพฒันาชมุชนให้มนัดีขึน้ ในเม่ือ
ตวัเองได้มาเป็นประธานชุมชนแล้ว อยากจะลบค าสบประมาณของคนในชมุชนว่าจริงๆ แล้วมนัไม่ต้องมอง
ในเร่ืองของวัยวุฒิหรือคุณวุฒิ หรือเร่ืองฐานะ มันมองแค่เร่ืองความตัง้ใจก็พอว่า เขามีความตัง้ใจในการ
ท างานจริงหรือเปล่า ดิฉันจึงอยากจะพิสจูน์ตวัเองว่า การท่ีเข้ามาท างานในชมุชน ดิฉันอยากจะท าให้ชมุชน 
มันเกิดความพัฒนาและท าให้คนในชุมชนมันเกิดการรักใคร่กันจริงๆ จึงใช้การพัฒนาด้วยการพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการเป็นเบือ้งต้น ท่ีบอกอย่างนีก็้เพราะว่าถ้าคณะกรรมการทัง้ ๑๕ คน ท่ีเป็น
คณะกรรมการชุมชน ยังไม่สามคัคีกันหรือยังพูดกันไปคนละทางถามว่าการท างานของการพฒันามันจะ
เกิดขึน้ได้อยา่งไร อนันัน้คือสว่นหนึง่ 

สอง สิ่งท่ีตวัเองคิดว่าถ้าเกิดจะให้คนอ่ืนเขาเกิดการนบัถือเรา สิ่งแรกและสิ่งท่ีท าให้รู้สึกดีท่ีสุดคือ 
การท าให้เขาเห็น ดฉินัใช้วิธีการก็คือว่า ลงท างานทกุจดุ ลงท างานทกุครัง้ท่ีช่วยบ้านร่วมลงด้วย เราจะไม่คิด
วา่เราเป็นประธานชมุชน เราจะร่วมท างานทกุครัง้ เพื่อให้เขารู้วา่เรามีความจริงใจในการท่ีจะลงมาพฒันาเขา 
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นัน่คือ จดุแรกท่ีตวัดฉินัเข้าไป มนัจงึเร่ิมคลายความกงัวล ท่ีชาวบ้านหรือข้าราชการเกษียณอะไรก็แล้วแตเ่กิด
ความไมไ่ว้วางใจวา่ประธานคนนีท้ างานได้จริงหรือ  

ในระยะปีตอ่ๆ มาท าให้ดิฉันรู้สึกว่าจะท างานได้ง่ายขึน้กบัการท่ีตวัเองได้ท างานพฒันาชมุชน จึงได้
ใช้วิธีท ากิจกรรมตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นการท าบญุก็ดี คิดทุกกิจกรรมขึน้มาเพ่ือให้คนในชุมชนรู้สึกว่าจะต้องพูด
กนัมากขึน้ ให้มีการไมว่า่จะตหิรือจะตงิก็ได้ แตข่อให้คยุ การท่ีคยุกนัเราจะรู้ใจจริงของเขาว่าปกติเขาชอบกนั
หรือเปล่า ปัญหาท่ีเกิดในชมุชนคือ ชมุชนเราเป็นเขตเมือง ชมุชนบางปรอกเป็นเขตเมือง เพราะฉะนัน้ชมุชน
บางปรอกจะเป็นจดุท่ีรับน า้เสียอยู่ตลอดเวลา ในปี ๔๗ ชมุชนบางปรอกเกิดน า้เน่าเสียทัง้ชมุชน สิ่งแรกท่ีท า
ให้ประธานและคณะกรรมการชุมชนมีปัญหาก็คือ น า้ในชุมชนท่ีเกิดเสียง แต่มันท าให้เกิดผลกระทบกับ
ชาวบ้านในชมุชนร้อยกวา่ครัวเรือน  

ถามว่าเราเป็นประธานชมุชนหรือคณะกรรมการชุมชน มนัจะแก้ไขเร่ืองวิกฤติน า้เน่าเสียได้มนัยาก
ไหม มนัยาก หนึ่งส าหรับคนท่ีด้อยการศกึษา แตส่ิ่งท่ีชาวบ้านเกิดความทกุข์และการร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา 
ท าให้เราต้องเร่ิมศึกษาว่าจะท าอย่างไรให้ชาวบ้านพ้นทุกข์ จะท าอย่างไรให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเขาจะอยู่กับ
ชมุชนได้มีอยา่งมีความสขุเหมือนเดิม จึงท าให้ดิฉันร่วมกบัทางมลูนิธิชมุชนไทยศกึษาและเร่ิมเรียนรู้ว่าจะใช้
วิธีใดในการแก้วิกฤตเร่ืองน า้เนา่เสีย ผลสรุปดฉินัสามารถท่ีจะแก้วิกฤตเร่ืองน า้เนา่เสียได้ในปี ๔๗ และเร่ิมคิด
โครงการต่อๆ เน่ืองมาด้วยการสร้างระบบบ าบดัน า้เสียขึน้ในชุมชน จนท าให้ชุมชนเป็นศนูย์เรียนรู้ให้ชมุชน
อ่ืนๆ เข้ามาเรียนรู้ในชุมชนว่ามีวิธีการระบบบ าบดัน า้เสีย เป็นจุดหนึ่งท่ีท าให้เทศบาลหลายเทศบาลมาเร่ิม
เรียนรู้ในระบบของมนั แล้วออกเป็นเทศบญัญตั ิ 

ถามว่าตวัดิฉันดีใจไหมกับการท างานท่ีท าให้ผลงานออกมาประจกัษ์ รู้สึกดีใจ และรู้สึกดีท่ี ท าให้
ชมุชนเป็นต้นแบบของอีกหลายๆ ชมุชนในการท างาน มนัจึงเป็นก้าวแรกท่ีท าให้ดิฉันรู้สึกว่า มนัคงจะท างาน
อยูช่มุชนเดียวไม่ได้ และท างานอยู่พืน้ท่ีเดียวไม่ได้ ถ้าคิดอยากจะท างานน่าจะหาเพ่ือนเยอะๆ จึงท าให้ดิฉัน
เร่ิมรู้สึกว่าน่าจะมีเครือข่าย ก็เลยเร่ิมคุยกับเพ่ือนข้างเคียง เพ่ือนชุมชนรอบๆ ข้างไปเร่ือยๆ หาผู้ ท่ีมีจิต
เดียวกัน จิตใจท่ีเป็นสาธารณะ เพราะทุกคนจะทราบว่าเร่ืองการท างานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การท างาน
เก่ียวกบัชมุชนมนัไมมี่งบประมาณ มนัไม่มีเงินโครงการท่ีจะมาสู่ให้เราท างานกนั แตถ้่าเราไม่หาคนท่ีมีจิตใจ
เดียวกนั เราก็จะเดนิไมไ่ด้  

สดุท้ายก็ได้ทัง้ผู้หญิงและผู้ชายเข้ามาร่วมกิจกรรม ร่วมการท างานในการดแูลเส้นน า้ในเขตเทศบาล
เมืองทัง้ ๔ สายคลอง นัน่คือเป็นจดุก้าวแรกท่ีท าให้เราเร่ิมมีเครือขา่ยเพิ่มขึน้ ท าไมดฉินัถึงต้องพดูย้อนหลงัไป
จากกิจกรรมตรงนี ้ก็เพราะวา่การท่ีเรามีกิจกรรม มีผลงานประจกัษ์ เป็นตวัการันตีให้กบัตวัเอง เป็นพืน้ท่ีของ
ตวัเองด้วยวา่เราเป็นคนท างานจริง แล้วเราก็มีผลงานประจกัษ์ว่าสิ่งท่ีเราพดูไปและเราอยากให้ชมุชนของเรา
ดี เราไมไ่ด้พดูแตป่าก แตเ่ราท าให้ชมุชนของเราต้องสร้างให้การยอมรับขึน้มาด้วย สิ่งท่ีเราไปพดูกบัเครือข่าย
ตา่งๆ ก็แล้วแต ่มนัเป็นสิ่งหนึง่ท่ีท าให้เครือขา่ยรู้สกึกบัเราดีตรงท่ีว่า อย่างน้อยคณุฉลวยก็ไม่ได้พดูออกมาแต่
ปาก มีผลงานและมีพืน้ท่ีของการดูแล มีข้อเสนอแนะกับเครือข่าย เราท างานร่วมกับเครือข่ายมาตลอด
ระยะเวลา ๒-๓ ปีท่ีผา่นมา เพิ่มเครือขา่ยจงึถึง ๑๔ พืน้ท่ี  
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ในปี ๕๒ เครือข่ายของเราเร่ิมมีความเหนียวแน่นมากขึน้ แล้วก็เร่ิมมีการพดูคยุมากขึน้ โดยการท่ีว่า 
เรารู้วา่สภาพน า้ทกุปีมนัจะเกิด บ้านใดท่ีเกิดอยูริ่มน า้ทัง้หมดจะเป็นพืน้ท่ีน า้ทว่มซ า้ซาก เราก็เลยมีการพดูคยุ
กันว่า อย่างนัน้ ๑๔ พืน้ท่ี ลองมาคุยกันว่าบ้านใครมีพืน้ท่ีท่ีด้อยโอกาส ท าไมเราถึงเรียกว่า เอาพืน้ท่ีหรือ
ครอบครัวท่ีด้อยโอกาสขึน้มาก่อน สิ่งหนึง่ทกุทา่นต้องยอมรับวา่ ถ้าท่านบอกว่าอบต. มีความจริงใจ ภาครัฐมี
ความจริงใจกับการช่วยเหลือทุกภาคส่วน แต่ท่านก็ยอมรับอีกว่าคนท่ีลงไปท างานจริงๆ ไม่ได้มีความจริงใจ
กบัทกุภาคสว่นท่ีทา่นวา่ คนท่ีลงไปท างานในพืน้ท่ีจริงๆ ยงัคงคดิอยูเ่สมอว่า จะให้แตเ่ฉพาะพวกก ูพวกมึงยงั
ไมใ่ห้ จะให้แตเ่ฉพาะบ้านท่ีมีบ้านเลขท่ี บ้านไมมี่เลขท่ียงัไมใ่ห้ อนันัน้คือทา่นต้องยอมรับความเป็นจริงด้วย  

จดุนีเ้องจึงเกิดเครือข่ายของพวกเราขึน้มา จดุนีเ้องจึงท าให้พวกเราเร่ิมขยบัเขยือ้นว่า อย่างนัน้พวก
เราเครือข่ายเราจะช่วยเพ่ือนเราได้อย่างไร เราจะปิดช่องว่างตรงนีไ้ด้อย่างไร เราก็เลยใช้วิธีการประชุม
เครือข่ายของพวกเราทัง้หมด ทัง้ ๑๔ พืน้ท่ี เพ่ือเตรียมวางแผนว่า โอ.เค. ถ้าเกิดน า้ท่วมปีนีเ้ราจะท าอย่างไร 
ในปี ๕๓ เรามีแผนการด าเนินงานวา่ ถ้า ๑๔ พืน้ท่ีมีการทว่มอีก เราจะใช้ช่วยกนั ส่งเสริมพวกเรากนัเอง หนึ่ง
ถ้าใครมีไม้เราช่วยกันดีด หาไม้ไปเตรียมตีของช่วยกันท า ถ้าใครมีเรือเราดูสิว่ามันจะอยู่ตรงจุดไหนของ
บริเวณพืน้ท่ีบ้าง แล้วเราก็จะตัง้แกนน าส าหรับในการประสาน ส าหรับข้าวของท่ีจะลงพืน้ท่ี  

สิ่งท่ีเราท าตรงนีก็้คือว่า เราน าข้าวของเหล่านี ้ไปช่วยส าหรับบุคคลท่ีด้อยโอกาส ก็คือคนไม่มี
บ้านเลขท่ี คนท่ีย้ายมาจากต่างจงัหวดัแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมา หรือชนตา่งด้าว ท่านต้องยอมรับว่าคน
เหล่านีไ้ม่ได้จริงๆ และเราอยู่ในพืน้ท่ีเราจะทราบ จึงเป็นจุดแรกท่ีให้พวกเราท างานแล้วก็เร่ิมปิดช่องโหว่ท่ี
ภาครัฐท าไว้ เราท าอยา่งนีม้าเร่ือยๆ จนถึงปี ๕๔ ๆ เราก็เร่ิมมีการวางแผนอีก เร่ิมตัง้แตก่่อนเดือนสิงหาคม มี
การวางแผนไว้ก่อนว่าปีนีเ้ด๋ียวเราจะประสานหน่วยงานและองค์กรท่ีเราสามารถติดต่อประสานได้ เราจะ
บอกกบัเครือขา่ยของเราทัง้หมดนะวา่ ปีนีเ้ราได้ขา่วมาวา่น า้จะมากกว่าเดิม เป็นไปได้ไหมถ้าท่านเคยยกของ
ไว้ ๑ เมตร ขยบัเป็นสกั ๒ เมตรได้ไหม เราคยุกบัแกนน าทัง้หมดแล้วลงไปส่ือสารกบัชาวบ้าน อนันีคื้อวิธีการ
ท างานของเราในปี ๕๔  

แต่สุดท้ายสิ่งท่ีเราคาดไว้มนัก็เกิดก าลงัของเราท่ีเราคาดไว้ ในเม่ือน า้มนัท่วมเต็มพืน้ท่ีของจงัหวัด
ปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีของแกนน าก็ดี พืน้ท่ีของลูกบ้านทัง้หมด ๑๔ พืน้ท่ีก็ดี มนัเลยต้องท าให้แกนน า
ทัง้หมด ๑๔ พืน้ท่ี ถอยกลบัมาแล้วมานัง่คิดกันใหม่ว่าตอนนีข้อให้กลบัไปช่วยบ้านใครบ้านมนัก่อน เพราะ
เดิมแล้วจริงๆ บ้านแกนน าไม่ได้ท่วม แตปี่นีน้ า้ท่วม แล้วท่วม ๓ เมตร บ้านแกนน าก็แย่เหมือนกัน การท่ีเรา
ถอยไปแล้วไปยกสิ่งของขึน้เหนือน า้เพ่ือให้รู้สึกว่ารอดพ้นวิกฤตในครัง้นี ้แล้วก็มีการขยับขยายพืน้ท่ี แต่
สดุท้ายแล้วเราก็มีการพดูคยุกนั แล้วเราจะหยดุกนัอยู่แคนี่เ้หรอ เราจะช่วยเพ่ือนกนัตอ่ไปไหม น่ีคือสิ่งหนึ่งท่ี
ทกุคนจะรู้สกึวา่มนันา่จะมีอะไรท่ีดีกวา่นี ้ไมใ่ช้หยดุเพ่ือรอรับน า้อยา่งเดียว หยดุตายอยูก่บัน า้  

มนัจงึเป็นจดุหนึง่ท่ีท าให้พวกเราทัง้หมดแกนน าขึน้มานัง่คยุกนั มีจดุเดียวคะ่ในปทมุธานีท่ีน า้ไม่ท่วม
ก็คือสะพานข้ามแม้น า้เจ้าพระยา เราใช้สะพานข้ามแม่น า้เจ้าพระยาสะพานแรกสะพานท่ีหนึ่ง เป็นจดุท่ีคยุ
กนั แล้วก็อยากจะท างานตรงนีต้อ่เพ่ือท่ีจะชว่ยเครือขา่ยของพวกเรา ๑๔ พืน้ท่ีให้หลดุรอดพ้นจากวิกฤตครัง้นี ้
ขึน้มาให้ได้ ผลสรุปแล้วทกุคนพร้อมใจกนับอกวา่โอ.เค.ไม่เป็นไร เรานอนกนักลางสะพานน่ีแหละ เราช่วยกนั
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กลางสะพาน แล้วเราก็ส่ือสารกันกลางสะพานน่ีแหละ ใช้วิธีการส่งแกนน า มีตวัดิฉันคนเดียวค่ะท่ีหนีเพ่ือน 
ต้องบอกว่าหนีเพราะอะไร ดิฉันมาเช่าอพาร์ทเม้นท์อยู่ท่ีตรงแยกสมเด็จนะคะ แต่ท่ีหนีมาแยกสมเด็จก็
เพราะวา่ต้องเป็นคนส่ือสารน าสิ่งของไมว่า่จะเป็นรูปของบริษัท องค์กร หน่วยงานท่ีตา่งๆ ท่ีพอจะติดตอ่ได้ลง
ไป แล้วก็สง่ไป  

ดีใจท่ีเครือข่ายท่ีเราเคยช่วยๆ เขาไว้เม่ือก่อนย้อนกลับมาช่วยเรา ไม่ว่าจะเป็นอ่าวตวั ก . ไม่ว่าจะ
เป็นสนึามิ มลูนิธิเพ่ือนหญิง มลูนิธิชมุชนไทย สิ่งเหลา่นีเ้รารู้สกึตืน้ตนัใจ ไมว่า่บริษัทห้างร้านทกุอย่าง มาช่วย
เราหมดในครัง้นัน้ ท าให้เราได้เร่ิมเก็บเล็กเก็บน้อยในการท่ีจะลงไปช่วยเหลือเพ่ือน เครือข่ายท่ี ๑๔ พืน้ท่ี เรา
ใช้วีการเก็บข้อมลูทัง้หมดออกมาว่า ถ้าเกิดพืน้ท่ีท่ีหนึ่งมี ๑๐๐ ครัวเรือน ถ้าของเราไม่ถึง ๑๐๐ ครัวเรือนล่ะ 
เราจะท ากนัอยา่งไร มนัเป็นหน้าท่ีของแกนน า แกนน าจะรู้ดีท่ีสดุวา่ ๑๐๐ ครัวเรือนๆ ไหนท่ีเดือดร้อนท่ีสดุ เรา
น าของลงไปสูต่รงนัน้ก่อน เพ่ือท่ีจะไมใ่ห้เกิดการทะเลาะกนั เราต้องมีการไว้ใจซึง่กนัและกนัในการด าเนินงาน 
อนันีคื้อสว่นหนึง่  

แตส่ิ่งท่ีเราท าและเกิดปัญหาท่ีสดุก็คือวา่ มนัเร่ิมมีเสียงสะท้อนกลบัมาว่า ช่วยแค ่๑๔ พืน้ท่ีเหรอ คน
อ่ืนได้ไหม แล้วตา่งด้าวท่ีไม่เคยมีใครช่วยเหลือเลย เดินขึน้มาหาเราบนสะพาน เราช่วยเขาได้หรือเปล่า มนั
นอกเหลือจาก ๑๔ นะ สดุท้ายแล้วเลยมีเวทีการพดูคยุว่าเปิดกว้าง ในเม่ือเราจะเป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะแล้ว 
ในเม่ือเราจะท างานในเร่ืองภยัพิบตัิแล้ว ไม่กีดกัน้เลย ใครท่ีเดือดร้อน หญิง ชาย ผู้ เฒ่า ชรา เราช่วยหมด น่ี
คือสิ่งหนึง่ท่ีเราท า ณ ขณะปี ๕๔ พอได้ด าเนินกิจกรรมอยา่งนีแ้ล้วสดุท้ายเราไม่ได้ช่วย ๑๔ พืน้ท่ี พอมีคนมา
แจ้งว่าพืน้ท่ีนีเ้ดือดร้อน พืน้ท่ีนีเ้ดือดร้อน กลายเป็น ๒๘ พืน้ท่ี ๓,๐๐๐ กว่าครัวเรือนท่ีเราสามารถท่ีจะ
ชว่ยเหลือในปีนี ้แตก่ารท่ีเราช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ กว่าครัวเรือน มนักลายเป็นท าให้เรารู้ข้อมลูหลายๆ เร่ืองท่ีทัง้
เราและรัฐไม่เคยเตรียมตวัในจดุๆ นีม้าก่อน นัน่คือสิ่งหนึ่ง คือเร่ืองเด็ก ปทมุฯ ไม่ใช่ว่าเป็นคนจน มีเงินแตไ่ม่
สามารถไปซือ้นมให้ลูกได้ เพราะปทมุฯ น า้ท่วม ๒-๓ เมตร การเดินทางส่ือสารท่ีจะไปร้านค้าหรือไปอะไรท่ี
ปทมุฯ ปิดตายหมด น่ีคือการท่ีภาครัฐไมไ่ด้รองรับไว้ ในถงุยงัชีพไมมี่นม  

เราอยูข้่างนอก เราก็เร่ิมไปตดิตอ่ส่ือสารกบัทางบริษัทเอกชน ไม่ว่า SCG ปตท. สิ่งไหนก็แล้วแตท่ี่เรา
รู้จกั เราพยายามส่ือสารมาให้หมดว่าช่วยได้ไหมเร่ืองนม เราให้พ่อแม่ทัง้หมดขึน้มาลงทะเบียนไว้ว่า ลองดสูิ
ว่ามีครอบครัวก่ีครอบครัว มีเด็กก่ีคน เราจะได้เอานมไปช่วย นัน่คือส่วนหนึ่งท่ีเราได้รับ แต่ข้อส าคญัท่านรู้
ไหมว่า เราเพิ่งรู้ว่าเราลืมเร่ืองคนชราไปเลย เราลืมเร่ืองคนพิการไปเลย เราลืมเร่ืองคนชราก็เพราะว่าเราลืม
เร่ืองของการท่ีคนชรา สมมติว่าเป็นโรคเบาหวานและความดนัเขาต้องหาหมอทุกเดือน แต่ปทุมฯ น า้ท่วม
เกือบ ๓ เดือน สิ่งหนึง่ท่ียาเขาจะหมดในระยะ ๑ เดือน เขาต้องไปเอายาใหมโ่รงพยาบาล  

ปัญหาท่ีเราเกิดก็คือวา่เราต้องได้รับการประสาน เราก็ต้องน าเรือไปรับผู้ ป่วยคนนัน้ไปท่ีโรงพยาบาล 
ถามวา่สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีเราลืม เราไมไ่ด้โทษทัง้รัฐบาลและเราไมไ่ด้โทษทัง้เครือขา่ย แตเ่ราลืมในข้อบกพร่องเล็กๆ 
น้อยๆ ท่ีเราไม่ได้เก็บ ก็เพราะเราไม่มีข้อมูล ปีนีเ้ราเก็บความละเอียดอ่อนอย่างนี ้เอามาเป็นเหมือนกับว่า 
เป็นจดุด้อยของเราแล้วก็เตรียมแผนไว้ เราไม่รู้หรอกว่าปีหน้าเราจะมีใหม่หรือมาใหม่หรือไม่มานะคะ แตก่าร
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ท่ีเราต้องรู้ตวัตนของเราเอง การท่ีเราต้องรู้ว่าพืน้ท่ีของเราเองมนัมีตรงไหนท่ีมนัแย่ มีตรงไหนท่ีรู้สึกว่ามนัเป็น
จดุออ่นก่อน ชว่ยเหลือก่อน เราควรรู้ ควรท า  

มนัก็เลยกลายเป็นจดุหนึ่งท่ีท าให้มลูนิธิเพ่ือนหญิง เออ มลูนิธิชุมชนไทย แล้วก็ เออ ขอโทษทีนะคะ 
ก็จะลืมเร่ืองมลูนิธิคะ่ เราได้รับการสนบัสนนุจาก UN Women นะคะ ในการท่ีหนนุเสริมให้เราได้จดัท าแผนท่ี
รู้เร่ืองรายละเอียดทัง้หมดในพืน้ท่ีของเราว่ามีผู้ สูงอายุก่ีคน แต่ละคนเป็นโรคอะไรบ้าง มีเด็กอายุเท่าไหร่ 
เกณฑ์เทา่ไหร่ๆ ท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือ มีผู้พิการก่ีคน ท่ีอยู่ตรงจดุไหน มมุไหนของพืน้ท่ีของชมุชนเรา 
เพ่ือท่ีจะได้ไปชว่ยได้ทนัการ อนันีคื้อสิ่งนงึท่ีเราได้รับการหนนุเสริม เราได้รับการให้เรารู้ตวัตนว่าน่ีแหละคือสิ่ง
ท่ีชมุชนต้องรู้ ไมใ่ชรู้่อยูแ่คแ่ผนของเทศบาล ไม่ใช่รู้อยู่แคส่าธารณะสขุ แคน่ัน้เองว่าจะต้องเอาไปใช้อย่างไรๆ 
แตชุ่มชนกลบัไม่รู้พืน้ท่ีตวัเองเลยมนั มนัคงเป็นไปไม่ได้ เราก็ต้องขอขอบคณุหน่วยงานตา่งๆ ท่ีลงมาสู่ และ
น าแผนดีๆ อย่างนีม้าให้เราในการท่ีจะใช้ เราก็ขอขอบคณุในแผนตา่งๆ ท่ี UN Women นะคะ สนบัสนนุใน
การท างานของทางพวกเรา  

สิ่งเหล่านีเ้องไม่ใช่ใช้ได้แคเ่ฉพาะกาลหรือเฉพาะแคใ่นระยะเวลาสัน้ๆ แตส่ิ่งท่ีท่านเอามาหนนุเสริม
ให้กับพวกเรามนัสามารถอยู่กับเราได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นคณุฉลวยอยู่เป็นปรานชุมชนหรือไม่ แต่แผนอนันี ้
ยงัคงอยู่ท่ีท าให้ชมุชนของเราอยู่ได้อย่างยัง่ยืน เพราะฉะนัน้เราถือว่า เราอยากจะให้ทกุชุมชนนะคะ รู้ความ
เป็นตวัตนของตวัเอง ถ้าอยากจะชว่ยคนในพืน้ท่ีก็อยากจะให้รู้วา่พืน้ท่ีของตวัเองมนัมีทางหนีทีไล่อย่างไรบ้าง 
หรือมนัมีจดุอ่อนในชมุชนอย่างไรบ้าง อนันีคื้อสิ่งท่ีอยากจะน าเสนอ อยากจะให้ทกุคนช่วยอยู่ประมาณนีน้ะ
คะ เบือ้งต้นก็ขอคยุประมาณนีก้่อนคะ่  

 

คุณพรสม เปาปราโมทย์: คะ่ ขอบพระคณุนะคะ คือทกุท่านท่ีได้ฟังแล้วคงเห็นด้วยนะคะว่า ประการ
แรกเลยก็คือ เครือข่ายแล้วก็โดยเฉพาะตวัคณุฉลวยท างานเข้มแข็งมากในภาวะวิกฤตนะคะ แล้ว ก็ท่ีเล่ามา
ทัง้หมดถ้าจะใช้เวลาเล่าละเอียด ๒-๓ ชัว่โมงนะคะ แตอ่ย่างไรก็ตาม เน่ืองจากวนันี ้เหมือนกบั ต้องบอกว่า
เป็นน า้จิม้ในประเดน็ตา่งๆ มากวา่ หลายๆ ท่านอาจจะมีประเด็นความสนใจท่ีแตกตา่งกนัไปนะคะ ถ้าท่านท่ี
สนใจในประเดน็เร่ืองของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เร่ืองของภยัพิบตั ิก็อาจจะพดูคยุกบัคณุฉลวยในภายหลงัได้อีก  

หัวข้อในวันนีค้่อนข้างกว้างนะคะ เพราะว่าเป็นเร่ืองของผู้หญิงกับพลังการพัฒนาประเทศนะคะ 
เพราะฉะนัน้มีประเดน็เร่ืองของภยัพิบตันิะคะ แล้วเด๋ียวเราจะมีประเด็นในเร่ืองของผู้หญิง เร่ืองของการเมือง 
เร่ืองของกองทุนนะคะ แล้วก็ในประเด็นของอาเซียนอีกนะคะ ในช่วงถัดไปเพ่ือท่ีจะให้เห็นภาพจริง มันมี
ความเช่ือมโยงอยู่ตรงท่ีว่า เราเห็นภาพของผู้หญิงท่ีท างานหนกันะคะ ท างานเข้มแข็งมาก แล้วก็ทกุท่านคง
ยอมรับวา่มีความสามารถมากๆ นะคะ นบัตัง้แตค่ณุฉลวย แล้วก็เม่ือสกัครูเราเห็นจากในวีดิทัศน์เร่ืองเพดาน
แก้ว สิ่งหนึ่งท่ีผู้หญิงท่ีมีก าลงัเข้มแข็ง มีความตัง้ใจจริงอยากจะท างาน โอกาสท่ีถกูปิดกัน้มนัไม่ใช้เฉพาะตวั
ผู้หญิงเองนะคะ  

ถ้าเราสังเกตดูพลงัของผู้หญิงไม่ได้ท าเพ่ือตวัของผู้หญิงเอง แต่จริงๆ ท าเพ่ือสงัคม ในมุมของคุณ
ฉลวยก็คือเร่ืองของภยัพิบตั ิของทา่นวิทยากรทา่นถดัไป ท่านเป็นผู้น าท้องถ่ิน พลงัของท่านทัง้หมดก็ไม่ได้ท า
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เพ่ือตวัเอง แตต้่องการโอกาสท่ีจะใช้พลงัของทา่นท างานให้กบัท้องถ่ิน หลงัจากท่ีเราเห็นวีดิทศัน์ไปแล้ว คราว

นีก็้พูดคยุกบัตวัจริงของท่านนะคะ ก็คือคุณศิริพร ปัญญาเสน จริงๆ คุณศิริพรมาเป็นวิทยากรให้เราบ่อยคร้ัง 
แต่วา่มีเร่ืองเล่าให้ฟังน่าสนใจทุกคร้ังนะคะ ก็ในช่วงน้ีขอเรียนเชิญคุณศิริพรเล่าให้เราฟังในเร่ืองของงานของ
ท่าน แลว้ก็บทเรียนต่างๆ นะคะ เพื่อท่ีจะเป็นตวัอยา่งใหก้บัพวกเราค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ   

 
คุณศิริพร ปัญญาเสน: สวสัดีค่ะท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ และขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกบั

พี่นอ้งทุกๆ ท่านท่ีไดรั้บโล่เกียรติยศในวนัน้ีนะคะ ท่ีจริงดิฉนัเองเป็นเจา้ประจาํของกระทรวงการพฒันาสังคม
ฯ มา ก็รับกนัมาทุกๆ ปีนะคะ ปีน้ีตกอนัดบัไปนิดนึงนะคะ นัน่ไม่ใช่ปัจจยัและสาเหตุ แต่วา่เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะ
บอกวา่เรายงัทาํงานนะ และความเป็นผูน้าํ ดิฉนัก็เช่ือนะคะวา่ทุกท่านท่ีนัง่อยูท่ี่น่ี เป็นผูน้าํกนัทุกท่าน เพียงแต่
วา่ในภาวะ ในบางภาวะเท่านั้นเองท่ีเราจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชว้กิฤตเป็นโอกาสก็คือภาวะผูน้าํในการตดัสินใจ ดิฉนั
ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของภาวะความเป็นผูน้าํมาก เพราะการเป็นผูน้าํเราจะเห็นผูน้าํเราเดินกนัเยอะแยะกนัไป
หมด แต่ในหลายๆ โอกาสทีเดียววา่ ผูน้าํเราเองในสถานการณ์บางสถานการณ์มนัจะตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเอง 
จะตอ้งดาํเนินการดว้ยตวัเอง แต่เรามกัจะยกโอกาสการตดัสินใจท่ีมนัผา่นเขา้ใหก้บัคนอ่ืนตดัสินใจแทน  

หลายคร้ังก็จะคุยกบัพี่ๆ น้องๆ ท่ีเป็นผูห้ญิงดว้ยกนั อา้ว ท่านเป็นนายกฯ ท่านไปบอกวา่ อา้ว ตรงน้ี
ท่านไปหน่อยท่านเป็นผูช้าย ดิฉนัเป็นนายกฯ ผูห้ญิงเอาไวที้หลงัใหท้่านผูช้ายไปก่อน ก็จะทาํให้เราเสียโอกาส 
เพราฉะนั้นท่ีทาํงานท่ีผา่นมา ดิฉนัเองจะใชโ้อกาสทุกโอกาสท่ีมนัผา่นเขา้มา แลว้ก็เป็นคนค่อนขา้งท่ีจะโชคดี 
ไม่เคยหนีปัญหาเลย ไม่วา่ปัญหานั้นจะใหญ่จะเล็กขนาดไหน ดิฉนัจะเดินชนปัญหา เม่ือรู้วา่มีปัญหาตอ้งเขา้
ไปแกใ้ห้ได ้แกไ้ม่ไดใ้ครจะช่วยแก ้ก็คือพี่นอ้งเครือข่ายของเรา เพราะฉะนั้นการใช้วิกฤติในการตดัสินใจใน
บางเร่ือง ดิฉนัคิดวา่มนัเป็นสาํคญั พื้นท่ีดิฉนัเองท่ีผา่นมาเร่ืองอุทกภยัก็เยอะ เพราะวา่เรามีภูเขาเป็นของตนเอง 
ดา้นหลงัเราเป็นภูเขายาว ๑๖ กิโลเมตร ดา้นหนา้เรามีคลองชลประทาน ซ่ึงท่านคงไดท้ราบว่าเข่ือน เข่ือนก่ิว
คอหมาและเข่ือนก่ิวลมเวลาปล่อยน า้มาตมูเดียว เวลาฝนตกเยอะๆ น า้ไหลลงเขามา บ้านพ่ีน้องประชาชน
ของดิฉันอยู่ตรงกลาง เราเป็นแซนวิสนะคะ อยู่ตรงกลาง เพราฉะนัน้เวลาน า้ป่ามาก็หนีบด้านหลงั น า้คลอง
ชลประทานมาก็หนีบด้านหน้าพ่ีน้องประชาชนจะท ายงัไง  

ในวิกฤตต่างๆ เหล่านี ้เม่ือกีน้ะคะฟังจากตวัแทนภัยพิบตัิพูดถึง ก็จะเห็นว่าข้อมูลเป็นสาระส าคญั 
เพราะฉะนัน้การเป็นผู้น าของเราเอง เราต้องมีข้อมูล แต่ข้อมูลนัน้จะอยู่ในมือเราคนเดียวไม่ได้ จะต้องให้พ่ี
น้องประชาชนได้รู้ด้วยวา่ข้อมลูพืน้ท่ีของเขาเป็นยงัไงบ้าง วนันีท่ี้ต าบลพิชยัเอง เราท าทกุเร่ืองนะคะ ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองผู้หญิง เร่ืองเด็ก เร่ืองผู้สงูอาย ุเราเก็บตกมาเหมือนกนันะคะ เพราะว่ามนัสะท้อนมาว่า เม่ือน า้ท่วม
ครัง้แรกเราท่วมแค่ ๒ หมู่บ้าน เราก็รู้สึกว่า เออ ของเราท่วมน้อยเนาะไม่เป็นไร พ่ีน้องทางใต้ พ่ีน้องทาง
กรุงเทพฯ ท่วมเยอะ แต่พอมารอบท่ีสอง เราไปอีก ๖ หมู่บ้านๆ น่ีท่วมคร่ึงเอวขึน้ไปนะคะ ตัง้แต่วันท่ี ๒ 
ตลุาคม ยาวมาดิฉันก็อยู่ในพืน้ท่ี แตใ่นสถานการณ์อย่างนี ้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย การตดัสินใจใน
ฐานะท่ีเป็นผู้น าองค์กร เป็นผู้น าชมุชน มนัต้องใช้โอกาสในการตดัสินใจ เพราะคนท่ีท างานและชาวบ้านท่ีเขา
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เจอวิกฤตเขารอเราอยูว่า่เราจะจดัการกบัเขายงัไง เพราะฉะนัน้หลายทา่นทีเดียวนะคะ เวลาเราเจอปัญหาเรา
คดิไมต่ก แตอ่ยากจะบอกวา่การตัง้สตท่ีิดีท่ีสดุนัน่ก็คือต้องตัง้ให้มัน่ แล้วก็มีสตใิห้ได้ในสถานการณ์  

ดฉินัตี ๒ ชาวบ้านเรียกดิฉันลกุแล้ว ดิฉันก็ไม่รู้ท าไงนะคะ ก็ขบัรถไป ไปเจอน า้กลางป่า น า้เกือบพดั
รถตกลงร่องน า้เหมือนกนั แตถ่ามวา่ไปแล้วไปท าอะไรได้ไหม ในสถานการณ์นัน้ท าอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่
เคยมีประสบการณ์น า้ท่วมเป็นต้นนะคะ พอไปถึงน า้มนัเยอะ อ้าว จะท ายงัไงนึกได้เรืออยู่ท่ีอบต.อ้าวจะขบั
กลบัมาอีกก็ฝนตกเยอะเหลือเกิน แต่ชาวบ้านบอกนายกฯ อยู่หน่อย ดเูถอะมนัจะเกิดอะไรขึน้ ไฟจะจดัการ
ยังไง โชคดีท่ีว่า เออ เอาล่ะ เราไม่ต้องกลับไปเอาเรือ แต่ตอนนีเ้ราช่วยชาวบ้านก่อน ช่วยคนท่ีติดอยู่ใน
สถานการณ์ข้างหน้าก่อนเป็นต้นนะคะ ก็โทร.ประสานทางเทศบาล ทาง ปพ. ๑๐ อะไรก็แล้วแต ่เขาก็เกณฑ์
คนมาชว่ย ก็ถือวา่ได้จงัหวะดี  

เพราะฉะนัน้วิกฤตตรงนี ้หลงัจากน า้ท่วม ชาวบ้านให้ความเช่ือใจมาก มีอะไรชาวบ้านก็จะโทรศพัท์
มา ยกหูมาหา บอกนายกฯ มาดหูน่อยเถอะการเข้าไปดนูะคะเราคงไม่เข้าไปดแูค่ว่าให้เห็น แต่ว่าไปดแูล้ว
ต้องช่วยเขาแก้ปัญหาด้วย เพราะฉะนัน้ความไว้วางใจของผู้น าชมุชนหรือชาวบ้านท่ีจะไว้วางใจเรา ดิฉันคิด
ว่าเราคงท างานมาเยอะ แตใ่นบางสถานการณ์การท างาน เราอยู่ในส่วนหนึ่งของคนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วม แต่
น า้หนกัการตดัสินใจในฐานะเราเป็นผู้น าองค์กรก็ดี เป็นคนท่ีท ากิจกรรมร่วมก็ดี แล้วมีเครือข่ายมากๆ ดิฉันว่า
ประสบการณ์เป็นสาระส าคญั เพราฉะนัน้สถานการณ์ท่ีมนัวิกฤตมากๆ นึกถึงใครได้ จดัการยงัไงได้ เราต้อง
รีบตดัสินใจ และต้องระดมคนเข้าไปให้มากท่ีสุด เพราะฉะนัน้ภาวะของความเป็นผู้น าเองกับการเป็นผู้น า
ท้องถ่ิน ดฉินัคดิวา่วนัหนึง่ถ้าเราเจอวิกฤตอยา่งนัน้เราก็จะคดิตก แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้  

นอกจากนัน้ก็คือในเร่ืองของข้อมลู ตอนนี ้อบต.พิชยัเอง พรุ่งนีด้ิฉันเองจดัเวทีท่ีต าบลตวัเองนะคะ ก็
เชิญสถาบนัการศึกษามา ตอนนีเ้ราคิดยาวไปไกลแล้วค่ะว่าในชุมชนเรามนัมาปัญหามากมายเลยท่ีน า้มนั
ทว่ม ทว่มเพราะน า้มนัไมมี่ทางไป น า้มนัจะลงคลองได้ยงัไง พ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ท ารางระบายน า้ เอ่อ 
ปลกูบ้านคอ่มรางระบายน า้บ้าง สร้างรัว้ติดกบัรางระบายน า้บ้างจะจดัการอย่างไร พรุ่งนีเ้ราแบง่ให้เด็กๆ นะ
คะ จดัทีมในพืน้ท่ีศกึษาชมุชนของตวัเองแล้ววาดแผนท่ีทางเดินน า้ เราจะพาน า้จากภูเขาผ่านหมู่บ้านเราโดย
ไม่ต้องท่วมลงคลองชลประทาน พรุ่งนีเ้ราจดัเวทีท่ีล าปาง เพราะฉะนัน้ทีมเด็กๆ เยาวชนเองเขาก็ไม่รู้ว่าบ้าน
เขาน า้ทว่มด้วยสาเหตอุะไร เพราะอยู่ๆ  น า้ก็ทว่มมาอยา่งนี ้แล้วก็ไม่เคยมีการพดูคยุกนั แตถ่ามผู้น าอย่างเรา
รู้ไหมมนัท่วมเพราะอะไร ท่วมเพราะว่าหนึ่งน า้มนัไม่มีทางไป สองน า้มนัอุดตนั สามรางระบายท่ีมีมนัแคบ
เกินไปหรือเปลา่ หรือบางทีมนัก็ใหญ่เกินไปไหมน า้ถึงได้ตีกลบัขึน้ในชมุชนเป็นต้น  

เพราะฉะนัน้การท าแผนท่ีทางเดินน า้ก็ดี การธรรมนญูลุ่มน า้ก็ดี เป็นกติกาท่ีท าให้เราได้รู้เห็นว่าใน
ชมุชนของเราเองมนัติดขดัปัญหาอะไรบ้าง เด็กๆ เยาวชนช่วยได้นะคะ เพราฉะนัน้การท างานของผู้บริหาร
ท้องถ่ินก็ดี ของผู้น าก็ดี ดิฉันคิดว่าในเร่ืองของภาคเครือข่าย คนในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน 
ผู้สงูอาย ุเขาช่วยเราได้ เราอย่าวางเขาในท่ีท่ีให้เขาให้ความร่วมมือเท่านัน้ แตเ่ขาสามารถท่ีจะร่วมตดัสินใจ
กบัเราได้ด้วย เด็กๆ เขาสนกุสนานมากเวลาเขาลงพืน้ท่ี แล้วเขาได้ไปสมัภาษณ์บรรดาผู้สงูอายวุ่าบ้านตรงนี ้
น า้ท่วมเพราอะไร พ่อแม่รู้ไหมหนูจะเอาไปลงแผนท่ีนะ เพ่ือท่ีจะหาทางแก้ไขให้อะไรอย่างนีน้ะคะ แล้วก็
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ก าหนดให้เด็กสกัหน่อยว่า ใส่สีสนัไปด้วยนะแผนท่ี ตรงไหนมนัตนัใส่สีด า ตรงไหนท่ีมนัไปสะดวกให้ใส่สีฟ้า 
ตรงไหนท่ีมนัมีปัญหาให้ใส่สีแดง ตรงไหนท่ีมนัชุมช่ืนดีให้ใส่สีเขียว เป็นท่ีรับน า้ เด็กๆ เขาก็สนุกสนานกัน 
บรรดาผู้ เฒา่ผู้แก่ก็ไปยืนดลูกูหลาน โอ้โฮ มนัคดิได้ขนาดนีน้ะหมูบ้่าน  

น่ีคือสิ่งท่ีท าให้เด็กๆ ในต าบลพิชยัเอง ซึ่งเรามีสภาเด็กนะคะ เขาได้ช่วยกนัคิด ได้ช่วยกนัแก้ปัญหา 
แล้วเขาก็ดึงเครือข่ายเพ่ือนๆ บ้าน หมู่บ้านอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในระนาบเดียวกัน เขาบอกมาช่วย มาช่วยกันวางผัง
หน่อย แล้วเรายังมองยาวไปจนถึงในเร่ืองของการแก้ไขอุทกภัยคงไม่ได้บอกว่าแก้ไขวนันีแ้ล้วพรุ่งนีม้ันจะ
ส าเร็จ เรามีธรรมนญูลุ่มน า้แล้ว หรหือกติกาชมุชนแล้ว เราจะป้องกนัน า้ท่วมได้ เพราะฉะนัน้ของ อบต .พิชยั
มองเป็นเร่ืองของกองทุนภัยพิบตัิต าบลด้วย เพราะฉะนัน้กองทุนภัยพิบตัิต าบล เรามองว่า เอาล่ะ รัฐบาล
อาจจะให้เราได้ไมม่าก แตเ่ราก็ขอจดัสรรกองทนุของเราเองเพ่ือเป็นกองทนุภยัพิบตั ิให้กบัพ่ีน้องประชาชนเรา
ได้เข้ามาบริหารจดัการว่าวนัหนึ่งบ้านเขาเจอวิกฤติ น า้ท่วมก็ดี ภัยพิบตัิทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุถล่ม 
บ้านพงัอะไรก็แล้วแต ่เขาสามารถท่ีจะเข้ามาใช้กองทนุนีไ้ด้ด้วยตวัของเขาเอง เพราะมนัเป็นภาษีของเขา 

ดงันัน้การท างานในฐานะท่ีเป็นผู้น ามา จากท่านได้ดู “เพดานแก้ว” แล้ว มันไม่ได้โรยด้วยกลีบ
กหุลาบมาโดยตลอด แตว่่าสิ่งท่ีมนัเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีบางครัง้เรามองไม่เห็น แตบ่างครัง้เรามองเห็น
แต่เราเพิกเฉยกับมัน มันก็เลยท าให้ปัญหาอุปสรรคมันพอกพูนเป็นหางหมู เพราะฉะนัน้ท่านใดก็ตามใน
ฐานะท่ีเราอยูใ่นเวที ในภาคสงัคมด้วยกนั ก็อยากจะฝากว่ามนัไม่มีอะไรท่ีจะเกินความสามารถพวกเราไปได้
ถ้าพวกเราตัง้ใจจะท า มนัไมมี่อะไรจะยุ่งยากไปกวา่สิ่งท่ีเรายงัไมท่ าแล้วเรากลวัมนัไปก่อน ปัญหาของผู้หญิง
เรา ณ วนันี ้ดฉินัพดูหลายเวทีมากเลยวา่ เม่ือไหร่จะยตุคิวามกลวัของตวัเองสกัที ยงัไม่ได้ท าเลย แตก่ลวัแล้ว 
แม้กระทัง่เร่ืองกองทนุ ถามวา่จะเข้าไปเป็นกรรมการกองทนุ ไมเ่อา ไมอ่ยากไปทะเลาะ แตว่่าทะเลาะกนัวนันี ้
ดีกวา่ไปทะเลาะกนัหลงัจากท่ีมีเงินลงไปแล้ว อะไรเป็นต้นนะคะ เพราะฉะนัน้เราอย่าได้กลวัในสิ่งท่ีมนัยงัไม่
เกิด แตถ้่าเรากลวัซะแล้ว ถามวา่กระบวนการตรงนัน้มนัก็ไปบัน่ทอนของเราเอง 

อีกอนัหนึ่งของผู้หญิง เม่ือกีไ้ด้คยุตัง้แต่ต้นๆ นะคะว่า เพดานใดๆ ก็แล้วแต่มนัสามารถทะลุได้ด้วย
ตวัเองถ้าเรามีจิตมุ่งมัน่และท าภารกิจนัน้ด้วยตวัเราเอง และเราใช้ความเป็นชมุชนของเรา ความเป็นคนใน
พืน้ท่ีของเราเองแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี เช่ือเถอะค่ะว่า ดิฉันเองไม่สามารถแก้ไขให้คนกรุงเทพฯ ได้หรอก แต่
ต าบลพิชยั ดิฉันก็เช่ือว่าทกุท่านท่ีนัง่อยู่ตรงนีไ้ม่สามารถไปแก้ปัญหาให้คนพิชยัได้ เพราฉะนัน้ในชมุชนของ
ใคร ใครคนนัน้ก็เป็นผู้ ท่ีจดัการและแก้ไขปัญหาของตวัเองได้ อย่าไปกลวัในสิ่งท่ียงัไม่เกิด แล้วก็อย่าไปสร้าง
ปัญหาอปุสรรคด้วยตวัเอง แล้วอย่าให้โอกาสคนอ่ืนๆ นะคะ ในขณะท่ีตวัเองมีอ านาจสงูสุดในการตดัสินใจ 
หรือในขณะท่ีตวัเองอยู่ในสถานการณ์ หลายครัง้ทีเดียวท่ีดิฉันรู้สึกเสียดายโอกาสแทนเพ่ือนๆ ผู้หญิงเรา พ่ี
น้องผู้หญิงเรา ท่ีมกัจะยกโอกาสดีๆ ในสิ่งดีๆ ให้กบัคนอ่ืนๆ ด าเนินการเสมอ  

ฉะนัน้ความเช่ือมั่นพ่ีน้องประชาชนจะเช่ือถือเราได้ หนึ่ง เราต้องเป็นคนต้นแบบด้วย สอนอะไร
ประชาชน ท่านก็อย่าไปท าในสิ่งท่ีท่านบอกว่าไม่ดี ท่านบอกเหล้าไม่ดี ท่านก็อย่าไปกินเหล้าให้ชาวบ้านเห็น 
เขาบอกวา่ไปเท่ียวผบัเท่ียวบาร์ไม่ดี ท่านก็อย่าไปเท่ียวผบัเท่ียวบาร์ ยาเสพติดไม่ดีท่านก็อย่าไปแอบๆ ก็แล้ว
กนั เพราะฉะนัน้เราในฐานะเป็นผู้น ามนัเป็นต้นแบบในทุกๆ เร่ือง ถามว่าดิฉันดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ก็ไม่ใช ่
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ดฉินัคดิวา่วนัหนึง่เราก้าวเดนิในฐานะผู้น าแล้ว สิ่งท่ีประชาชนมองว่า ดสูิมนัสอนคนไปทัว่มนัจะท าได้สกัก่ีน า้ 
เพราะฉะนัน้ความยัง่ยืนของการเป็นคนนะคะ ของการเป็นผู้น าก็คือต้องตอ่เน่ือง ต้องยาวนาน และท่ีส าคัญ
ท่ีสดุก็คือต้องมีความซ่ือสตัย์สจุริตและมีสจัจะในตวัเอง  

เพราะฉะนัน้การมีสัจจะนั่นก็คือการสร้างศรัทธาให้กับตวัเอง ดิฉันจะจ าเสมอในสิ่งท่ีดิฉันพูดกับ
ประชาชน กบัพ่ีน้องไมว่า่จะพดูกบัคนแก่ยงัไง พดูกบัเดก็ยงัไง เราต้องจ าในสิ่งท่ีเราพดู และต้องไม่ท าในสิ่งท่ี
เราห้ามคนอ่ืนเขาท า มันก็จะน ามาสู่ในเร่ืองของการเป็นผู้ น าท่ีดีได้นะคะ เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ดีร้อย
เปอร์เซ็นต์ แตว่่าให้ดีมากท่ีสดุนะคะ และท าในสิ่งท่ีดีท่ีสุด คิดในสิ่งท่ีดี ท าในสิ่งท่ีดี และสิ่งดีๆ ก็จะตามมา 
ความเป็นผู้น าเราก็จะคงคณุคา่ของความเป็นคนเสมอเหมือนกันนะคะ และการให้โอกาสผู้ อ่ืนในทางสงัคมท่ี
เสมอเหมือนกับเรา ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตในการท่ีจะเอารัฐเอาเปรียบคนอ่ืนได้ว่า เราก็สามารถท่ีจะก้าว
เดนิ ก้าวผา่นตา่งๆ เหลา่นัน้โดยท่ีไมต้่องใช้ภาวะยิ่งสงูยิ่งหนาว  

ถ้าท่านให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ ให้มีข้อมลูมากเท่าไหร่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปถึง
ตวัท่านมากเท่าไหร่ ท่านเดินไปไกลเท่าไหร่ ท่านก็เหลือบมองชาวบ้าน จะเห็นว่าพ่ีน้องประชาชนเดินตาม
ท่านเป็นพรวน แต่วนัหนึ่งถ้าท่านเดินไปแล้วท่านไม่เคยหันกลับมามองเลย ไม่เคยเหลียวหลังมองเพ่ือนๆ 

หรือพี่น้องประชาชนเลยว่าส่ิงท่ีท่านทาํไปนั้นมนัถูก มนัผิด มนัเข้าตาพี่น้องประชาชน มนัแก้ไขปัญหา
ประชาชนไดห้รือไม่ ท่านก็จะไปดว้ยตวัคนเดียวแลว้ก็โดดเด่ียว แลว้ภาวะความหนาวมนัจะกลบัมายงัท่าน 
นัน่คือความลม้เหลวของการเป็นผูน้าํนะคะ 

 

คุณพรสม เปาปราโมทย์: ขอบพระคุณค่ะ ท่านวิทยากรผ่านไป ๒ ท่านแลว้นะคะ พอดีช่วงน้ีท่าน
วทิยากรท่านท่ี ๔ เดินทางมาถึงแลว้นะคะ ก็คือ ดร.เมทินี พงษ์เวช นะคะ จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
นะคะ จะเรียนเชิญนอ้งเมข้ึนบนเวทีเลยดีไหมค่ะ จะไดค้รบทั้ง ๔ ท่านนะคะ ขอเสียงตอ้นรับพี่เมทินีนะคะ คะ่
ขอเรียนเชิญเลยคะ่ ก็ท่านเป็นวิทยากรท่านท่ี ๔ นะคะ พ่ีเมทินีจะเล่าให้เราฟังในเร่ืองของเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนนะคะ แต่ว่าก่อนท่ีจะถึงพ่ีเม ค่ะก่นท่ีจะถึงพ่ีเมนะคะ เราได้ฟังการท างานของผู้หญิงนะคะในเร่ือง
ของสิ่งแวดล้อม ซึง่มีความเข้มแข็งมากๆ นะคะ มีการท างานในลกัษณะของการประสานงานท่ีดีมากๆ ได้รับ

ฟังการท างานของผู้น าสตรีนะคะในท้องถ่ิน ซึง่มีพลงัมากๆ เลยนะคะ  
ทีน้ีมาถึงเร่ืองของตวัช่วยนะคะ จริงๆ ตอนน้ีหลายๆ ท่านคงทราบวา่มีประเด็นท่ี HOT มากๆ เลยนะ

คะ เร่ืองอะไรทราบไหมค่ะ เร่ืองกองทุน ก็จะถามทางพี่ซี มีผูห้ญิงท่ีขยนัทาํงาน มีพละกาํลงัทาํงานในประเด็น
ต่างๆ นะคะ อนัน้ีเป็นแค่ตวัอยา่ง ๒ ท่าน เช่ือวา่ทั้งประเทศไทยมีผูห้ญิง มีเครือข่างผูห้ญิง กลุ่มผูห้ญิงท่ีกาํลงัมี
ความตั้งใจหรือกาํลงัทาํอยู่แล้วดว้ย ทาํงานในประเด็นผูใ้หญ่ ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งทาํงานให้กบัชุมชน 
สังคมเยอะแยะเลย แลว้ก็ขณะน้ีเร่ิมมอง จบัตามมองกองทุนพฒันาบทบาทสตรี วา่กองทุนน้ีจะเขา้มามีส่วน
ช่วย เป็นตวัช่วยนะคะในการทาํงานของผูห้ญิงอยา่งไรนะคะ ก็วนัน้ีทาง ดร. กรวิภา ก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะ
วา่กองทุนตรงน้ีมนัจะทาํให้เรามีโอกาสในการท่ีจะทาํงานเพิ่มข้ึนไดอ้ย่างไรนะคะ ค่ะขอเรียนเชิญพี่ซีเลยค่ะ 
วทิยากรดร. กรวภิาค่ะ 
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ดร. กรวภิา วลิลาส: ค่ะ ก็ขอสวสัดีตอนบ่ายทุกท่านนะคะ คือไม่แปลกใจเลยนะคะเวลาไปดูคอนเสิร์ต
นกัร้องตอ้งใส่แวน่ตาดาํ น่ีดิฉันมีอยู่ในกระเป๋าคงจะควกัข้ึนมาใส่นะคะ แสงมนัเขา้ตานะคะ เอ่อ เพิ่งเขา้ใจ
วนัน้ีค่ะว่าทาํไมเขา้ใส่แว่นตาดาํ เช้าน้ีก็ไปพูดเร่ืองเดียวกนันะคะกองทุนสตรี เอ่อ กองทุนพฒันาสตรีท่ีสภา
ผูแ้ทนราษฎรนะคะ บ่ายก็มาพูดท่ีน่ีก็เลยเขา้ใจวา่เป็นประเด็นร้อนจริงๆ แต่ท่ีไม่เขา้ใจก็คือวา่ทาํไมถึงถูกเชิญ
มาพูดเพราะว่าจริงๆ ตวัเองไม่ไดมี้เก่ียวขอ้งเลยนะคะ กบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไม่ไดเ้ป็นอะไรกบัเขา
ทั้งส้ินนะคะ เพราะฉะนั้นวนัน้ีก็ขอพูดในฐานะท่ีเป็นนกัวิชาการท่ีทาํงานเร่ืองสตรีมานานแลว้กนันะคะ มนัก็
มีประเด็นท่ีเก็บมาจากเวทีท่ีสภาฯ หลายประเด็นท่ีน่าสนใจมากนะคะ  

แต่ก่อนอ่ืนก็อยากจะขอนาํเสนอให้เขา้ใจ แล้วพวกเราก็ทราบว่ากองทุนพฒันาสตรีตั้งข้ึนมาด้วย
วตัถุประสงคใ์ดนะคะ แต่จะขออนุญาตวิง่ผา่นเร็วๆ พดูสรุปง่ายๆ นะคะ ก็คือวา่เป็นนโยบายของรัฐบาล แลว้ก็
กองทุนน้ีโดยหลกัการทุกคนก็เห็นพอ้งตอ้งกนัหมดวา่โดยหลกัการเป็นกองทุนท่ีดี ทาํไมดีนะคะ ก็คือหน่ึงเขา
จะมาคุมเกือบทุกมิติของชีวิตผูห้ญิงนะคะ ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจก็คือวา่ตอ้งการให้ผูห้ญิงมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เป็นตวั
ของตวัเองนะคะ ผูห้ญิงสามารถยนืบนขาของตวัเองไดน้ะคะ อนัน้ีก็เป็นมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมก็คือวา่
ทาํอย่างท่ีจะให้สังคมปรับเปล่ียนทศันะคติ มองผูห้ญิงเป็นคน เท่าๆ กบัมองผูช้ายเป็นคน ไม่ใช่ผูห้ญิงเป็น
ควาย ผูช้ายเป็นคนอยา่งนั้น หรือมีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยูห่น้าบา้นนะคะ เขาจะเปล่ียนทศันะคติเหล่าน้ี ให้
สังคมมองเห็นผูห้ญิงเป็นคน ผูช้ายก็เป็นคนเหมือนกนัอะไรอยา่งนั้น  

อีกอนัหน่ึงก็คือ คือวา่อนัน้ีวตัถุประสงคไ์ปสองแลว้นะคะ อนัท่ีสามก็เป็นวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัตวั
ผูห้ญิงเองนะคะ ก็คือกองอทุนน้ีก็จะมาส่งเสริมให้ผูห้ญิงพฒันาศกัยภาพตวัเองในทุกดา้นเลย ความเป็นผูน้าํ
อยา่งท่านศิริพรนะคะ หรืออยา่งท่านฉลวยนะคะ ท่านก็ข้ึนมาดว้ยขาของท่านเองนะคะ เหน่ือยมาก ทีน้ีกองทุน
ก็จะทาํยงัไงใหผู้ห้ญิงมีศกัยภาพพฒันาตวัเองข้ึนมาเป็นนะคะ สร้างเครือข่ายของตวัเองข้ึนมานะคะ เม่ือก่อนน้ี
อยา่งคุณฉลวยก็ตอ้งทาํเองทุกอย่างไม่มีตวัช่วยนะคะ ทาํยงัไงกองทุนน้ีจะเป็นตวัช่วยนะคะให้ผูห้ญิงข้ึนมา
ทาํงานอยา่งคุณศิริพรหรือยา่งคุณฉลวย อยา่งน้ีเป็นตน้นะคะ มนัก็จะทาํให้ชีวิตเรารันทดนอ้ยลงถูกไหมค่ะ ถา้
มีตวัช่วยนะคะ อนัน้ีก็จะเป็นบทบาทอีกดา้นหน่ึงของกองทุนนะคะ ประเด็นสุดทา้ยของกองทุนเขาใช้วา่เพื่อ
ประโยชน์ของกิจการสตรี กิจกรรมสตรีอ่ืนๆ นะคะ เขาก็ตีกวา้งไวอี้กนะคะ ซ่ึงอนัน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีดีของคนท่ีคิด
นะคะ ก็ถือวา่เขาคิดไดก้วา้งนะคะ 

สมมติวา่ถา้เกิดในหมู่บา้นของท่าน ชุมชนของท่าน ยาเสพติดเป็นปัญหารุนแรงมาก แต่ เอ๊ะ มนัไม่ใช่
เร่ืองสตรีนะคะ แต่ว่าอนัน้ีมนัเป็นกิจกรรมท่ีท่านในฐานะท่ีเป็นองค์กรสตรีในชุมชนเห็นว่าตอ้งทาํ อย่างน้ีก็
สามารถไปเขา้ประเด็นอ่ืนๆ นะคะ หรือกองทุนน้ีเขาก็บอกวา่ขอเร่ิมผูห้ญิงลงทะเบียนตั้งแต่อายุ ๑๕ นะคะ 
เม่ือเช้าก็มีน้องๆ จากโรงเรียนอะไรไม่ทราบนะคะมาฟังกนันะคะ ก็ถามนอ้งๆ วา่ใครเป็นสมาชิกบา้ง ไม่มี รู้
เร่ืองกองทุนอะไรไหม ก็ไม่รู้เร่ือง แลว้หนูจะมาใชป้ระโยชน์จากกองทุนไดอ้ยา่งไร ก็ไม่มีใครตอบไดน้ะคะ 
เพราะฉะนั้นน้องๆ อาจจะทาํประเด็นของเยาวชน กองทุนก็สามารถท่ีไปเสริมเป็นตวัช่วยทาํกิจกรรมของ
เยาวชน เช่น เร่ืองทอ้งไม่พร้อม เร่ืองพฒันาศกัยภาพในการไปสอบแข่งเขา้มหาวิทยาลยัอะไรก็ใช่ ทาํอะไรก็
ได ้เสริมภาษาองักฤษอะไรก็ไดท้ั้งหมดนะคะ เพราะฉะนั้นอนัน้ีก็ตีกวา้งไวน้ะคะ  
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เพราฉะนั้นในวตัถุประสงค ์๔ ขอ้ ถามวา่กองทุนน้ีมีประโยชน์ไหม ก็ดูๆ มีประโยชน์ถูกไหมนะคะ 
แลว้ท่ีสําคญัก็คือว่ากองทุนน้ีนะคะ ก็เป็นนโยบายของรัฐท่ีไปตอบสนองต่ออะไรค่ะ ประเทศไทย วนัสตรี
สากลใช่ไหมค่ะ เราก็ไปลงนามกบัสหประชาชาติวา่เราจะขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ ถูกไหมค่ะ 
ทีน้ีในการขจดัการปฏิบติัตรงนั้นนะคะ มนัก็ตอ้งมีกองทุนข้ึนมาช่วยนะคะ ท่ีผ่านมาเราก็เป็นสมาชิก ๒๐ ปี 
ถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ เราก็ไม่เคยมีกองทุน เท่ียวน้ีเรามีกองทุนนะคะ แต่โจทยข์องเรายากมากเลย คือ
หลกัการดีหมด ทุกคนเห็นวา่ดี แต่คาํถามก็คือวา่เม่ือลงสู่การปฏิบติัแลว้ มนัจะเป็นยงัไงนะคะ ก็ลองตั้งคาํถาม
มาดูเล่นๆ นะคะ  

นะคะอนัน้ีพูดไปแลว้วตัถุประสงค์นะคะ คราวน้ีเราลองมาดูสิว่าโจทยอ์นัน้ีคือโจทยใ์นทางปฏิบติั 
ปัญหาของราชการทั้งหมดก็คือ วา่ส่วนใหญ่เราทาํอะไรเร่ิมตน้ คิดดี หลกัการดี แต่พอลงไปปฏิบติัปุ๊บ เราเจอ
ปัญหาห้าพนัลา้นทุกเร่ือง ทุกกองทุนนะคะ แมแ้ต่กองทุนหมู่บา้นก็เจอปัญหานะคะ อนัน้ีตวัเองก็ตั้งโจทย์
เล่นๆ วา่ นโยบายกองทุนพฒันาสตรี ๗,๗๐๐ ลา้นนะคะ จะสามารถยกระดบัรายไดข้องสตรีอยา่งไร ทาํถาม
มนัอยู่ท่ีอย่างไรใช่ไหมฮะ คือมีแล้วจะทาํอย่างไร เราก็ไม่อยากเห็นพี่ผูห้ญิงนั่งทอผา้หลงัขดหลงัแข็ง ไป
ส่งเสริมผูห้ญิงทอผา้นะ เสร็จแลว้ขายแลว้ไดผ้ืนหน่ึงร้อยกวา่บาท ทอมาเดือนไดร้้อยกวา่บาทอะไรอยา่งน้ีนะ
คะ เราก็ไม่อยากเห็นผูห้ญิงเราทอดขนมเอากลว้ยมาหัน่ๆ ฉาบ เสร็จแลว้ไดถุ้งละ ๑๐ บาท อะไรอยา่งน้ีนะคะ 
แลว้มนัก็ไม่ไดส้ร้างรายไดท่ี้เป็นกอบเป็นกาํท่ีจะทาํใหผู้ห้ญิงยนืบนขาตวัเองได ้เล้ียงลูกดว้ยตวัเองได ้ 

เพราะฉะนั้นตรงน้ีเป็นโจทยว์่าจะทาํอย่างไร ซ่ึงคิดว่ารัฐบาลอาจจะตอ้งไปศึกษา ก่อนท่ีจะทาํอนัน้ี
ตอ้งศึกษาก่อนว่าอาชีพท่ีมนัสอดคลอ้งกบัยุคสมยัปัจจุบนั ท่ีจะทาํให้ผูห้ญิงนะคะมีรายไดท่ี้จริงจงั มีอาชีพท่ี
จริงจงั มนัควรจะเป็นอาชีพอะไรมนัตอ้งศึกษานะคะ โจทยต่์อมาก็คือไอ ้๗,๗๐๐ ล้านนะคะ จะเป็นกลไก
พฒันาสตรีไปสู่ความเป็นผูน้าํอยา่งไร จะทาํกนัยงัไงนะคะ ท่ีบอกว่า โอ.เค. จะส่งเสริมให้ผูห้ญิงมีความเป็น
ผูน้าํจะทาํยงัไง คาํถามคือทาํยงัไงนะคะ แลว้ก็จะไปช่วยลดความรุนแรงทางเพศ เพราะในน้ีบอกว่าจะตอ้ง
ปกป้องสิทธิของผูห้ญิงนะคะ ปัญหาความรุนแรงทางเพศอะไร เขาก็พูดไวห้มดนะคะ แต่ปัญหาก็คือวา่ไอก้อง
ทนัน้ีจะไปทาํยงัไงท่ีจะไปลดเร่ืองการถูกทุบตี ของสามีทุบตีภรรยาในครอบครัว ภรรยาทุบตีสามีอะไรก็
แลว้แต่นะคะ ทาํยงัไงเราจะเดินบนทอ้งถนนยามคํ่าคืนโดยท่ีเราไม่รู้สึกว่า โอโ้ห อนัตรายกลวัถูกข่มขืน ทาํ
ยงัไงข้ึนรถเมล์จะไม่ถูกลวนลามทางเพศ เห็นไหมค่ะ น่ีคือปัญหาความรุนแรงทางเพศทั้งส้ินนะคะ ทาํยงัไง
เด็กผูห้ญิงอตัราการท่ีทอ้งไม่พร้อมจะลดลง เพราะนั่นหมายถึงอนาคตของผูห้ญิงคนหน่ึง เพราะเวลาทอ้ง
ข้ึนมาภาระมันตกอยู่แต่กับผูห้ญิงนะคะ แล้วก็จะใช้กองทุนน้ีไปปรับเปล่ียนเจตคติของคนจะทาํยงัไง 
เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งส้ินมนัก็เลยเป็นคาํถามวา่ทาํยงัไง ทีน้ีวิธีคิดนะคะ เราก็คิดวา่จะโยนคาํถามทั้งหมดให้
รัฐบาลนะคะ เพราะวา่ในกองทุนถา้เราไปดูมนัจะมีกลไกของมนัอยู ่ซ่ึงพวกเราจะสามารถเขา้ไปตอบคาํถามวา่
ทาํอยา่งไรไดด้ว้ยตวัเราเองนะคะ 

ทีน้ีขั้นตอนการทาํงานของกองทุนนะ อาทิตยห์น้ายิม้ๆ เขาทาํไปแลว้นะคะ ไอท่ี้เขาทาํไปแลว้เราทาํ
อะไรไม่ได ้แต่ไอท่ี้เขายงัไม่ทาํเรายงัมีโอกาสอยูใ่ช่ไหมค่ะ อนัแรกก็คือวา่เขาก็มีระเบียบสํานกันายกออกมา
เรียบร้อยแลว้นะคะ อนัน้ีเราทาํไม่ไดเ้พราะวา่ระเบียบสํานกันายกก็เป็นกฎหมายชนิดหน่ึง เราออกไปแลว้ ทาํ
อะไรไม่ได้นะคะ อนัท่ีสองมีการออกไปรับฟังความคิดเห็นทุกภาคซ่ึงพวกเราก็อาจจะมีประสบการณ์ไป
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มาแลว้นะคะ อนันั้นก็ไปทาํอะไรไม่ได ้เพราะไปฟังมาแลว้นะคะ อนัท่ีสามเปิดรับสมาชิกนะคะท่ีเปิดอยู ่อนัน้ี
ก็มีการ เวทีเม่ือเช้าเขาก็บอกวา่ ตวัเองก็ไปเสนอบอกวา่อยา่เพิ่งไปปิด มีนาคมอย่าเพิ่งไปปิด ให้เปิดไปเร่ือยๆ 
นะคะ เพราะวา่ยงัมีคนยงัไง จริงๆ แลว้องคก์รสตรีเขาเสนอวา่ไม่ควรจะมีการรับสมคัรสมาชิก ดว้ยเหตุผลท่ีวา่
มนัควรจะเป็นกองทุนเปิด ใครทุกคนจะได้สามารถมาใช้ประโยชน์ แต่อนัน้ีเขาทาํอะไรไม่ได้เพราะเป็น
ระเบียบกองทุนไปแลว้ ออกไปแลว้นะคะ เพราะฉะนั้นทาํไดอ้ยา่งเดียวก็คือ อยา่เพิ่งปิด เปิดไปเร่ือยๆ เพราะ
ในระเบียบสาํนกันายกไม่ไดบ้อกวา่เปิดเม่ือไหร่ ปิดเม่ือไหร่ ตรงนั้นเราทาํไดน้ะคะ แต่ไอท่ี้จะบอกวา่ไม่ให้รับ
สมาชิกอนันั้นทาํไม่ไดเ้พราะทาํไปแลว้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ทาํส่ิงท่ีเราทาํได ้ก็คือบอกเขาวา่อยา่ เพิ่งไปปิด 
ใหเ้ปิดไปเร่ือยๆ ก่อนนะคะ  

คราวน้ีเขาก็จะมีการจดัตั้งคณะกรรมการกองทุนระดบัชาติ ๑๕ คน อนัน้ียงัไม่ทาํนะคะ อนัน้ีเรายงัทาํ
อะไรได้อยู่นะคะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนอีก ๑๐ คนนะคะ อนัน้ีระดบัชาตินะคะ แล้วก็มีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลอีก ๑๐ คน อันน้ีก็ยงัไม่ได้ตั้ งนะคะ ยงัทําอะไรได้อยู่นะคะ แล้วก็มี
คณะกรรมการบริหารกองทุนระดับจงัหวดันะคะ ซ่ึงเขาก็ยงัไม่ได้ทาํ อันน้ีเราก็ยงัทาํอะไรได้อยู่ แล้วก็
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบล คราวน้ีมาดูวา่ไอท่ี้เราทาํได ้เราจะทาํอะไรกนั คราวน้ีเขา
ก็ใหเ้ราไปเป็นสมาชิกถูกไหมค่ะ สมมติวา่ท่านอยูใ่นตาํบลพิชยันะคะ ของท่านนายกฯ นะคะ ท่านก็ไปสมคัร
เป็นสมาชิก ในบรรดาสมาชิกของท่านทั้งส้ิน ท่านก็จะเลือกผูแ้ทนท่านมา ๑ คน เลือกมา ๑ คนนะคะ หมู่บา้น
ละ ๑ คน ถูกไหมค่ะ แลว้ก็ข้ึนมาเป็นกรรมการบริหารกองทุนระดบัตาํบล ตาํบลพิชยันะคะ ของท่านมีก่ีหมู
บา้นค่ะ ๑๑ หมู่บา้น ก็จะมีกรรมการบริหารกองทุนน้ีระดบัตาํบล ๑๑ คนนะคะ เพราะฉะนั้นตรงน้ีท่านมี
โอกาสแลว้นะคะ ถา้ตวัท่านเองไม่สมคัร ท่านก็ตอ้งเลือกคนท่ีท่านคิดวา่จะเขา้ไปบริหารตรงน้ีให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์หไ้ด ้ 

เพราะฉะนั้นตรงน้ีบอกอะไรเรา บอกว่าหน่ึงถ้ายงัไม่เป็นสมาชิกรีบไปสมคัรนะคะ สอง เม่ือเป็น
สมาชิกแลว้พยายามดูว่าคนไหนท่ีเราคิดว่าเขาเป็นคนท่ีซ่ือสัตยสุ์จริตโปร่งใส่ เราก็เลือกเขาเขา้ไปนะคะ เรา
อยา่ไปคิดว่า อุ๊ย น่ีกองทุนเส้ือแดง คืออย่าไปสนใจนะคะ มนัจะเส้ือแดง เส้ือเหลือง เส้ือดาํก็ช่าง แต่ว่าน่ีเป็น
ภาษีของเราทุกคนนะคะ เราตอ้งเขา้ไปใชบ้ริการนะคะ คราวน้ีเขาก็จะมีผูท้รงคุณวุฒิอีก ๕ ท่าน ก็คือวา่เป็นผู ้
ท่ีมาจากทาํงานดา้นสตรี องคก์รสตรีอยา่งน้ี ซ่ึงเด๋ียวตรงน้ีเราจะพดูวา่ควรจะทาํยงัไง ๕ ท่านน้ีนะคะ ทีน้ีเรามา
ดูระดบัจงัหวดั พิชยัน่ีมี ๑๑ ท่าน มาเป็นกรรมการบริหารกองทุนเราในระดบัตาํบลนะคะ ทีน้ีในอาํเภอแต่ละ
ตาํบลก็รวมเป็นอาํเภอถูกไหมค่ะ เขาก็ให้เอามาอาํเภอล่ะ ๑ คน ของท่านมี อาํเภอท่านมีก่ีตาํบล มี ๑๓ ตาํบล
นะคะ เพราฉะนั้น ๑๓ ตาํบล แต่ละตาํบลก็มี ๑๑, ๑๙ ทั้งหมดเป็นร้อยกวา่คนเลือกมา ๑ คน ไปนัง่ท่ีจงัหวดั แต่
ละอาํเภอก็เลือกข้ึนมาไปนัง่ท่ีจงัหวดั ก็เป็นคณะกรรมการบริหารประจาํจงัหวดั    

คณะกรรมการบริหารจงัหวดัเขาก็จะดูเร่ืองยทุธศาสตร์ของจงัหวดัทั้งจงัหวดันะคะ ซ่ึงตรงนั้นเราก็ใช้
ยทุธศาสตร์เดิม ก็คือ เลือกคนท่ีเราคิดวา่ซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นตวัแทนเราไดน้ะคะ เราก็เลือกเขา้ ไป  ตรง
จงัหวดัเขากจ็ะใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอีก ๕ ท่านนะคะ เป็นอยา่งนั้น แลว้เด๋ียวเรามาพูดเฉพาะเร่ืองผูเ้ช่ียวชาญกนั ทีน้ี
ในกรุงเทพมหานครมีปัญหาใหญ่มากเลย เพราะมนัไม่เป็น มนัมีทั้งส่วนท่ีเป็นเมือง ส่วนท่ีเป็นชุมชนนะคะ 
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เพราะฉะนั้นช่างคนกรุงเทพฯ ไวก่้อนเลย อย่าเพิ่งไปพูดถึงเร่ืองคนกรุงเทพฯ นะคะ เด๋ียวค่อยให้เขาไปว่า
กนัเอาเอง 

คราวน้ีเรามาดูระดบัชาตินะคะ ในระดบัชาติ ไอข้า้งหนา้ท่ีกาํลงัทาํงานอยูทุ่กวนัน้ี มนัไม่ใช่ตวัจริงนะ
คะ เขาเรียกคณะกรรมการยทุธศาสตร์ อนัน้ีเขามีหนา้ท่ีท่ีจะมาทาํเฉพาะเร่ืองพื้นฐานก่อนนะคะ ตวัจริงเรียกวา่ 
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ ยงัไม่ไดต้ั้งนะคะจาํนวน ๓๕ คน นะคะ ๓๕ คนมาจาก
ไหนนะคะ ๓๕ คน ก็โดยตาํแหน่งไปแลว้ ๕ ก็คือ ประธาน รองประธานอีก ๔ นะคะ ประธานก็คือท่านนายก
ฯ รองประธานอีก ๔ ก็มาจากกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง ๓ กระทรวง คือ ๑) กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์๒) มหาดไทย แลว้ก็ ๓) สาํนกันายกฯ  

ท่านท่ี ๔ ก็คือเป็นเลขาธิการสํานกันายกฯ เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดก็เป็น ๕ ก็จบ แลว้ก็จะมีอีก ๑๐ 
นะคะ อีก ๑๐ มาโดยตาํแหน่ง ก็คือปลดักระทรวงทั้งหลายทั้งส้ิน แลว้ก็อะไรทั้งหลายทั้งส้ินท่ีเห็น ก็ทั้งหลาย
ทั้งส้ินก็จะมี 

 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 สาํนกันายกรัฐมนตรี 
 สาํนกังานกฤษฎีกา  
 คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 สาํนกังบประมาณ  
 สาํนกักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
 สภาสตรีแห่งชาติ 

 

หลายคนตั้งคาํถามวา่ไอท่ี้มาทั้งหมดมนัเป็นขา้ราชการทั้งหมด ไอส้ภาสตรีไม่ใช่ขา้ราชการทาํไมมา
ตกอยู่ในน้ีดว้ยนะคะ บางคนก็งงๆ เหมือนกนันะคะ เพราฉะนั้นตั้งน้ีก็มาอีก ๑๐ นะคะ ก็เป็นเท่าไหร่นะคะ 
๑๕ นะคะ อีก ๒๐ มาจากไหน  

อีก ๒๐ นะคะ ๑๕ คนจะมาจากองคก์รสตรีต่างจงัหวดัส่งตวัแทนเขา้มา แต่เป็นตาํแหน่งแต่งตั้งนะคะ 
มีการแต่งตั้งเข้ามา แล้วเด๋ียวอีก ๕ ท่านก็เป็นพวกผูเ้ช่ียวชาญเหมือนเดิมนะคะ คราวน้ีถามว่าวิธีจดัการ
ผูเ้ช่ียวชาญทาํยงัไงนะคะ ในระดบัชาติ เขาก็ใหป้ระธานเป็นคนแต่งตั้ง ในระดบัจงัหวดั เขาก็ให้คณะกรรมการ
พฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติทั้ง ๕ คน เป็นคนแต่งตั้งนะคะ ในระดบัตาํบลเขาก็จะให้คณะกรรมการระดบั
จงัหวดัเป็นคนแต่งตั้งนะคะ ก็มีขอ้เสนอวา่เราภายใตใ้นระบบประชาธิปไตย เราอยากขอตรงน้ีวา่ให้เป็นระบบ
สรรหาไดไ้หมนะคะ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายท่ีคิดว่าตวัเองอยากเขา้ไปช่วยทาํตรงน้ีให้เขาสมคัร และให้เขามี
คณะกรรมการสรรหา แลว้ก็มาเลือกกนันะ  

ตอนน้ีในระเบียบก็คือบอกวา่ประธานเป็นคนแต่งตั้ง คือสรรหาเสร็จแลว้ประธานก็แต่งตั้งก็ไม่เป็นไร 
ก็ยงัอยู่ในระเบียบอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นตรงน้ีก็ยงัเป็นโอกาสท่ีถ้าเรายงัสนใจก็พูดคุยนะคะกบัทางสํานัก
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รัฐมนตรีกระทรวงสาํนกันายกฯ ซ่ึงเป็นคนดูแลตรงน้ีอยู ่ไดอ้ยูน่ะคะ อนัน้ีก็พูดไปแลว้นะคะ คราวน้ีเขาก็ยงัมี
กรรมการบริหารกองทุนอีก ๑๐ นะคะ ซ่ึงตรงน้ียงัไม่ไดบ้อกวา่มายงัไงนะคะ แลว้ก็คณะกรรมการประเมินผล
กองทุน ๑๐ คน ซ่ึงตรงน้ีก็จะตอ้งคุยกนั อนัน้ีก็จะเป็นโครงสร้างท่ีจะใหเ้ห็น  

ทีน้ีก็คิดวา่อยา่งน้ีนะคะ มี ๒-๓ ประเด็นท่ีอยากจะเสนอนะคะ คือ ก็พยายามท่ีจะไปศึกษาวา่มีใครวิจยั
บา้งในเร่ืองกองทุนหมู่บา้นวา่ท่ีผา่นมาผา่นไปเป็นยงัไงนะคะ ก็ไปพบงานวิจยัของคุณมณี บางประภา ศึกษา
เร่ืองกองทุนหมู่บา้นท่ีมีผลกระทบต่อสตรีนะคะ ก็เลยคิดวา่เราจะทาํกองทุนสตรี หน่ึงเราตอ้งไปศึกษาซะก่อน
วา่ไอก้องทุนอ่ืนๆ อีก ๒๐ กองทุนในชุมชนนะคะ ทาํแลว้มีจุดอ่อนจุดแข็งยงัไง แลว้กองทุนสตรีควรจะไปต่อ
ยอดจากตรงนั้นนะคะ อะไรท่ีเป็นจุดอ่อนเราก็อยา่ไปทาํ อะไรท่ีเป็นจุดแข็งเราก็ไปทาํเป็นจุดเรียน คราวน้ีเขา
ก็พบว่าหลายเร่ืองหลายราวเลย บทเรียนจากกองทุนหมู่บา้น เช่น ผูด้อ้ยโอกาส ผูห้ญิงเขา้ไม่ถึง การเขา้ไม่ถึง
นะคะ  

ยกตวัอยา่งเช่น คนท่ีเขามีสามีไปทาํงานท่ีต่างประเทศ เขาก็ไม่ให้กู ้เพราะบอกว่าไม่มีปัญญาจะจ่าย
คืนนะคะ แล้วกองทุนหมู่บ้านเขาก็เน้นในเร่ืองของกลุ่มก้อนมากกว่าท่ีจะตวับุคคล แต่ปัญหาของสตรีใน
กองทุนหมู่บา้น เป็นปัญหาเร่ืองการกูใ้นระดบับุคคลนะคะ มนัไม่ใช่เร่ืองของกลุ่มกอ้น อนันั้นก็เป็นปัญหานะ
คะ แลว้ก็ระยะคืนเงินมนัก็สั้นนะคะ แลว้ก็ยงัมีปัญหาว่าบางคน บางหมู่บา้น คณะกรรมการก็ไปเอาเงินออก
มาแลว้มาปล่อยกูด้อกเบ้ียท่ีสูงกวา่อยา่งน้ีนะคะ เพราะฉะนั้นน่ีคือประเด็นท่ีเป็นปัญหาทั้งส้ิน ซ่ึงคิดวา่กองทุน
สตรีไม่ควรจะไปเดินซํ้ าอยา่งนั้นนะคะ 

แลว้ก็มีประเด็นเร่ืองผลกระทบก็คือว่าผูห้ญิงส่วนใหญ่เป็นคนแบกรับหน้ี แลว้หน้ีก็พอกพูนข้ึน ยืม
กองนู้นมาแปะกองน้ี หมุนกนัอยู่อย่างน้ีนะคะ เป็นภาระท่ีหนักมากสําหรับผูห้ญิงนะคะ แล้วสุดทา้ยก็เกิด
ความเครียด แลว้ก็เกิดปัญหาของการท่ีวา่มีผลกระทบต่อครอบครัว มีอะไรอยา่งน้ีนะคะ แลว้ก็เกิดการหยา่ร้าง 
อนัน้ีงานวิจยัเขาก็เจอนะคะมีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผูห้ญิงนะคะ ทีน้ีทาํให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็
ทาํใหว้ตัถุประสงคข์องกองทุนหมู่บา้น ซ่ึงตั้งไวดี้เหลือเกิน ให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ให้เป็นอะไรอยา่ง
น้ีนะคะ ทาํใหว้ตัถุประสงคข์องลดค่าใชจ่้าย สร้างงานอะไรอยา่งน้ี ทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็มนัก็ไม่เป็นไปตามนั้น 
เห็นไหมค่ะ วตัถุประสงค์ดีเหมือนกองทุนพฒันาสตรี แต่พอการปฏิบติัมนัดี มนัก็นาํไปสู่ปัญหานะคะ เพรา
ฉะนั้นส่ิงท่ีกาํลงัเป็นห่วงกองทุนพฒันาสตรี ไม่ไดห่้วงในเร่ืองหลกัการ ดีมาก วตัถุประสงคดี์ แต่ห่วงในเร่ือง
วา่เม่ือลงสู่การปฏิบติัแลว้มนัจะเป็นอยา่งนั้นไดห้รือไม่นะคะ  

ทั้งน้ีก็ขอพดูประเด็นสุดทา้ยในเร่ืองของขอ้เสนอแนะ ก็เชา้น้ีท่ีรับสภาฯ เขาก็เห็นดว้ยหมดวา่ กองทุน
น้ีไม่ควรจะรีบร้อน ไม่ควรจะรีบร้อนในแง่อะไร หน่ึง เร่ืองสมาชิกเปิดไปก่อน ยงัไม่ตอ้งมีการปิด เปิดไป
เร่ือยๆ นะคะ ในขณะเดียวกนัเราพบวา่มีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร กศน. ซ่ึงตอนน้ีไดรั้บมอบหมายให้รับสมาชิก 
กศน.เองยงังงๆ เลยนะคะว่าทาํอะไร คนท่ีไปสมคัรสมาชิกไปถามคาํถามเขาก็ตอบไม่ได้ เขาก็งงๆ นะคะ 
เพราะฉะนั้นมนัก็จะมีปัญหาอยา่งท่าน ส.ส.ท่านหน่ึงท่ีอยูพ่ะเยาท่านก็บอกว่า ในบางตาํบลในเขตพื้นท่ีท่าน
ชาวบา้นก็ตั้งกนัเรียบร้อยหมดแลว้ เป็นกรรมการเป็นอะไรเรียบร้อยหมดแลว้ ถา้คนท่ีไม่เขา้ใจเขาจะไปบอก
วา่ เห็นไหม ส.ส. ไปทาํใหด้นั แต่จริงๆ แลว้ท่านไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งนะคะ ท่านก็ไปถามวา่ทาํไมตั้งกนัเร็วอยา่งนั้น
นะคะ มนัก็จะมีปัญหาเล็กๆ นอ้ยๆ เหล่าน้ีนะคะ  
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เพราฉะนั้นอนัน้ีมนัสะทอ้นบอกอะไร ไอปั้ญหาเหล่าน้ีมนับอกวา่ขอ้มูลมนัยงัลงไม่ถึงพื้นท่ี คนยงัไม่
รู้เร่ือง เพราฉะนั้นไอก้ารท่ีคนนะคะไปตั้งกรรมการไวเ้รียบร้อยแลว้ บางทีเปิดบญัชีอีกทั้งท่ีเขายงัไม่ไดอ้อก
ระเบียบมาเลย วา่จะบริหารกองทุนกนัยงัไงนะคะ บางท่ีก็เขา้ใจวา่ โอ๊ย รัฐบาลท่ีฉนัเลือกไปนะ เพราะฉะนั้น
กองทุนน้ีสงสัยจะเอากลบัมาให้พวกเราแน่ๆ นะคะ ก็ไปเปิดรับเฉพาะสมาชิกของพวกตวัเอง จะสีอะไรก็ช่าง 
อนัน้ีก็เป็นความเขา้ใจผิดทั้งส้ินนะคะ กองทุนน้ีไม่มีสีนะคะ เป็นของผูห้ญิงทุกคนนะคะ เพราฉะนั้นก็เลย
เสนอไปว่าให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์รีบตั้งคณะกรรมการระดบัชาติข้ึนนะคะ เพื่อท่ีจะให้คณะกรรมการ
ระดบัชาติจะสามารถเอาเงินส่วนหน่ึงของกองทุนออกมา แลว้มาจดัให้มีการพูดคุยกนัทั้งประเทศนะคะ ผา่น
กรมพฒันาชุมชนก็ได ้เพราะบางคนเขาบอกวา่กรมพฒันาชุมชนนะคะใกลชิ้ดกบัชาวบา้นท่ีสุด แลว้ให้ไปทาํ
ความเขา้ใจ เม่ือเขอ้าใจแลว้ทุกคนจะไดม้ารับสมาชิก สมาชิกยงัไม่ควรจะปิด ควรจะเปิดไวก่้อน เปิดไปเร่ือยๆ 
นะคะ  

อีกประเด็นหน่ึงท่ีเสนอไวก้็คือว่า อยากให้ลงไปทาํการศึกษาก่อน อย่าเพิ่งทาํนะคะ ลงไปศึกษาให้
เขา้ใจก่อนว่า เช่น จะไปทาํให้ผูห้ญิงมีโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน เศรษฐกิจอะไรท่ีผูห้ญิงตอ้งการ ถูก
ไหมค่ะ สมมติจะไปให้เขากูด้อกเบ้ียตํ่า ตอ้งไปดูวา่ผูห้ญิงตอ้งการกูจ้ริงหรือเปล่า แลว้ตอ้งการกูใ้นลกัษณะ
กลุ่มหรือตอ้งการกูใ้นลกัษณะตวับุคคล แลว้กองทุนอีก ๒๐ หมู่บา้นท่ีเปิดให้กู ้ตลบอบอวลนั้น เขาทาํอะไร
กนันะคะ เพราะฉะนั้นสุดทา้ยจากการศึกษาก็อาจจะพบว่าจริงๆ แลว้กองทุนน้ีไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็น
กองทุนใหกู้ก้็ไดใ้ช่ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นเสนอรัฐบาลวา่ อยา่เพิ่งทาํนะคะ ใจเยน็ๆ ลงไปศึกษาใหเ้ขา้ใจซะก่อน
นะคะ แลว้ก็อีกอนัหน่ึงก็คือว่า ในส่วนของผูเ้ช่ียวชาญก็อยา่งท่ีบอก ขอให้เป็นระบบสรรหานะคะ แลว้ก็ให้
เขาสมคัรเอานะคะ อนัน้ีก็ยงัทาํไดอ้ยูน่ะคะ แลว้ท่ีสาํคญัคือยา่เพิ่งทาํทีเดียว ๗๗ จงัหวดันะคะ ขอให้ทาํเป็นนาํ
ร่องซะก่อนซักภาคละ ๒ จงัหวดันะคะ ๕ ภาคก็เป็น ๑๐ จงัหวดั แล้วมาถอดบทเรียนนะคะว่าท่ีทาํไปเจอ
ปัญหาอะไร เป็นยงันะคะ แล้วก็มาปรับก่อนท่ีจะไปทาํระดบัชาตินะคะ แล้วก็ในการทาํตรงน้ีขอให้มีการ
ติดตามแลว้ก็ศึกษา ซ่ึงก็ไม่ยากเพราะเรามีสถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ินมากมาย ก็ให้สถาบนัการศึกษาเป็นคน
ไปติดตาม แลว้ก็ไปศึกษานะคะ  

แลว้ก็ขอ้เสนอสุดทา้ยจากเวทีสภาฯ เม่ือเช้าก็ เม่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแลว้ ท่ีเขาทาํ
ก่อนหน้าน้ีนะคะ ขอให้สรุปประมวล แล้วก็มาประชุมร่วมกบัองค์กรท่ีทาํการพฒันาสตรีจริงๆ นะคะ กบั
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสตรีอีกรอบนึงไดไ้หม เพราะวา่มีผูเ้ขา้ฟังบอกวา่องคก์รท่ีมามนัไม่ใช่องคก์รสตรี เช่น ศิษยเ์ก่า
สตรีศรีตรังอะไรอยา่งน้ีนะคะ ซ่ึงมนัไม่ หรือสภากาชาดอะไรก็ไม่ทราบนะคะ ซ่ึงองคก์รเหล่าน้ีไม่ใช่องคก์รท่ี
ทาํงานเพื่อการพฒันาสตรีจริงๆ อาจจะเป็นองคก์รสตรีแต่ไม่ไดท้าํประเด็นเร่ืองสตรีนะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็
บอกว่าให้เอามาคุยกนัก่อนได้ไหมนะคะ มาฟังความคิดเห็นกนัก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นท่ีสําคญัก็คือว่า ถ้า
กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีความเป็นธรรมนะคะ แลว้ก็โปร่งใสนะคะ มนัจะไม่ทาํให้เกิดความแตกแยกในพื้นท่ี
เด็ดขาดนะคะ ความแตกแยกมนัจะเกิดทนัที เม่ือมีลกัษณะของความไม่เป็นธรรมและโปร่งใส่นะคะ ขอบคุณ
ค่ะ  
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คุณพรสม เปาปราโมทย์: ขอบพระคุณพี่ซีนะคะ เอ่อ เร่ืองของกองทุนเป็นเร่ืองท่ีหลายฝ่ายกาํลงับอก
วา่มนัจะทาํให้เกิดความเขม้แข็งหรือความแตกแยกของกลุ่มผูห้ญิงกนัแน่ แต่จริงๆ ถา้ฟังดูมนัก็ยงัมีโอกาสท่ี
เราจะเขา้ไปช่วยกนัปรับนะคะ เพื่อท่ีจะให้กองทุนมนัมาเป็นเคร่ืองมือท่ีแทจ้ริงนะคะในการทาํงานของผูห้ญิง 
เพื่อท่ีจะเสริมสร้างความเสมอภาคหญิง ชาย สร้างศกัยภาพของผูห้ญิง รวมทั้งสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน 
สังคมดว้ยนะคะ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของเศรษฐกิจหรือสังคม จริงๆ แลว้ตอ้งรบกวนพี่เมอีกนิดนึง เพราะวา่คุณ
ศิริพร ทราบวา่จะตอ้งไปข้ึนเคร่ืองไปลงเชียงใหม่เพื่อท่ีจะกลบัไปลาํปางนะคะ เพราะฉะนั้นคงตอ้งขอเวลาให้
คุณศิริพรสรุปอีกสักนิดนึงตบทา้ย เผือ่มีอะไรหลงคา้งอยู ่แต่วา่อยา่งไรก็ตาม ไม่ทราบมี ถา้มีใครท่ีมีคาํถาม จะ
ถามคุณศิริพรก็อาจจะตอ้งฉวยโอกาสในช่วงน้ีนะคะ ก่อนคุณศิริพรจะไปข้ึนเคร่ือง ไม่ทราบจะมีคาํถามอะไร
สาํหรับเฉพาะตวัคุณศิริพรก่อนไหมค่ะ มีไหมค่ะ ถา้ยงันึกไม่ออกก็เชิญคุณศิริพรสรุปนิดนึงก่อนนะคะ  

 

คุณศิริพร ปัญญาเสน: ค่ะ ขอบคุณ แลว้ก็ตอ้งขออภยัจริงๆ เน่ืองจากวา่เราตอ้งขออภยัตอ้งกลบัพื้นท่ี 
เพราะวา่เตรียม ช่วงน้ีหมอกควนัก็เยอะดว้ยนะคะ ตอ้งไปดบัไฟป่าค่ะ ตอ้งรีบกลบั ก็คิดวา่ในเร่ืองของผูห้ญิง 
ในเร่ืองของการเป็นผูน้าํ แลว้ก็การทาํงานของพวกเราเองในหลายมิติ เพราะฉะนั้นเร่ืองของกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีก็จะเป็นอีกอนัหน่ึง งานท่ีจะเขา้ไปเพิ่มเติมในพื้นท่ี เพราะฉะนั้นก็อยากให้กลบัไปทบทวนตวัเอง
ทุกกลุ่มนะคะวา่ ณ วนัน้ีเราอยูจุ่ดไหนของกองทุน แลว้เราอยากจะให้กองทุนเป็นยงัไง ซ่ึงบางอนัท่านอาจารย์
ซีไดบ้อกแลว้วา่เรายงัทาํอะไรทนันะ อยา่งเช่น คณะกรรมการต่างๆ นะ ก็อยากให้กลบัไป เพราะฉะนั้นอะไรก็
แลว้แต่ท่ีพวกเราทาํ ภารกิจใด เร่ืองใดก็แลว้แต่ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน ท่ีมีสาเหตุมาจากการด่ืมเหลา้ก็ดี การทุบตีกกัขงัอะไรก็แลว้แต่ หรือแมก้ระทัง่ในเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมนัเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีพวกเราตอ้งตามใหท้นั  

การสร้างพลงัของผูห้ญิงเอง ดิฉันคิดว่าในเร่ืองของการสร้างแนวคิดเป็นเร่ืองใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้า
หากผูห้ญิงเรามีแนวคิดในการท่ีจะปรับเปล่ียนสังคมสู่สังคมเสมอภาค เราก็อยา่งเป็นคนหน่ึงในการท่ีจะทาํให้
สังคมมนัเกิดความไม่เสมอภาค แลว้ก็เกิดความรุนแรง เพราะฉะนั้นเร่ิมจากพวกเรานะคะ ใครท่ียงัไม่ไดก้า้ว ก็
อยากจะให้กา้วดว้ยตวัเอง ในเร่ืองของการสร้างสังคมสู่ความเท่าเทียม โดยเร่ิมจากกองทุนน้ีก็ไดน้ะคะ วา่จะ
ทาํยงัไงใหเ้ร่ืองของกองทุนน้ี หน่ึงไม่ใช่เร่ืองของเงินกู ้สองมนัตอ้งไปพฒันาสติปัญญาลูกหลานเรา ท่ีเป็นทั้ง
ผูห้ญิงท่ีอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมให้ได้ หรือแมก้ระทัง่ในเร่ืองของการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมนัจะเกิดข้ึนใน
ชุมชนภายใตเ้งินกองทุนเหล่าน้ีท่ีมนัเกิด ทาํแลว้มนัเกิดการเปล่ียนแปลง เกิดแลว้มนัเกิดสติปัญญาในการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนสังคมไปในทิศทางท่ีมนัควรจะเป็น  

และอีกประเด็นหน่ึงท่ีดิฉนัฝากมากท่ีสุด ก็คือเร่ืองของการสมานฉนัทใ์นชุมชน เราก็อยา่ไปเป็นหน่ึง
ในบุคคลเหล่านั้ น ท่ีจะทาํให้สังคมเกิดความร้อนแรงข้ึน เราก็คงไม่ไปเติมเช้ือ แต่ว่าอยากจะทาํให้มัน
ปรองดองได ้แต่ตอ้งเริมจากตวัเรา เร่ิมจากพฤติกรรมของตวัเราเอง แลว้สังคมมนัจะอยูไ่ด ้การขบัเคล่ือนใดๆ 
ก็แลว้แต่นะคะ เราจะไปหวงัวา่ใคร คนใดท่ีจะมาปรับแกไ้ดถ้า้เราไม่เร่ิม ขอบคุณค่ะ  
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คุณพรสม เปาปราโมทย์: ขอบพระคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือให้คุณศิริพร เดินทางปลอดภยันะคะ ค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ ก็ทิ้งทา้ยไวใ้ห้พวกเรานะคะมีความหวงัในการทาํงานร่วมกนั ทีน้ีพูดถึงเร่ืองการทาํงาน
ของผูห้ญิงเก่งไปแลว้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ กองทุนซ่ึงเป็นเร่ืองของประเทศไทยนะคะ ขณะน้ีมนัมีประเด็น Hot 
อีกประเด็นหน่ึง ซ่ึงบางทีเราก็ลืมๆ นะคะ วา่มนักาํลงัจะมากระทบกบัชีวิตของคนไทยทั้งประเทศนะคะ ก็คือ
เร่ืองของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจริงๆ มนักระทบคนทั้งประเทศก็จริง แต่ว่ามนัก็จะมีมุมบางมุม ซ่ึง
กระทบกบัผูห้ญิงซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปนะคะ แลว้ก็วนัน้ี ดร.เมทินี พงษ์เวช นะคะ ก็จะมาวิเคราะห์ให้เรา
ฟังนะคะว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากมันจะกระทบกับคนทัง้ประเทศในแง่มุมต่างๆ แล้ว ใน
ประเด็นของผู้ หญิงมีอะไรท่ีจะมากระทบ แล้วก็จะต้องน าไปสู่การเตรียมความพร้อมนะคะ ท่ีจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพ่ือไมใ่ห้ประเทศไทยเสียโอกาสนะคะ ทัง้ๆ ท่ีจริงๆ การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน เรามุ่งหวงั
ว่าจะให้มนัเป็นโอกาสนะคะของคนทัง้ประเทศและโอกาสของผู้หญิงด้วยนะคะ แต่ว่าจะเตรียมความพร้อม
อย่างไร เพ่ือท่ีจะเตรียมรับสถานการณ์ดงักล่าวนะคะ ก็ขอเรียนเชิญพ่ีเมนะคะ ซึ่งได้ข่าวว่าท าการบ้านมา 
ขอบพระคณุมากเลยคะ่    

 

ดร.เมทินี พงษ์เวช: ค่ะ ก็ตอ้งขอบคุณมากค่ะ ท่ีชวนมากให้คุยนะคะ แลว้ก็ตอ้งขอโทษดว้ยนะคะ
ท่ีมาช้า ท่ีมาชา้ก็คือมีสาเหตุ นอกเร่ืองนิดนึงนะคะวา่ บา้นพกัฉุกเฉินอยู่ท่ีดอนเมืองนะคะ แลว้เราก็อยู่ในนํ้ า
เมตร ๒๐ เกือบ ๒ เดือน ด้วยกัน เพราฉะนั้นความเสียหายก็ค่อนข้างมโหฬาร มหาศาล ประมาณการณ์
ค่าเสียหายประมาณ ๑๓ ล้าน นะคะในพื้นท่ี ๒๑ ไร่ ตึก ๘ หลงั เพราะฉะนั้นเผอิญวนัน้ีเป็นวนัท่ีประธาน
มูลนิธิ Nippon Foundation ซ่ึงเราขอการสนบัสนุนในการซ่อมแซมมา แลว้เขามีเวลาแค่คร่ึงชาวโมง ตอน
บ่ายโมงถึงบ่ายโมงคร่ึง ก็เลยต้องไปพบนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้เงินค่าซ่อมแซมนะคะ ขณะน้ีเรียนว่าเร่ิม
ปฏิบติังานแลว้นะคะ เพราฉะนั้นถา้เกิดมีเคสอะไรท่ีจะส่งต่อมาท่ีบา้นพกัไดเ้ลยค่ะ เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคมน้ี
แลว้นะคะ  

ทีน้ีจากกองทุนพฒันาแลว้ ก็ไประดบัอินเตอร์หน่อยนะคะ ก็คือการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พวกเราก็
คงทราบกนัดีเพราะว่าก็มีไดย้ินอยู่เร่ือยๆ นะคะ ว่าในอีก ๓ ปี ขา้งหน้า ๒๕๕๘ ก็จะเป็นปีท่ีมีการรวมเป็น
หน่ึง ทีน้ีในแง่ของอาเซียนจริงๆ มนัผกูพนักนัมาก็เป็นเวลา ๔๐ กวา่ปี เขามีการเซ็นสัญญากนัตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ 
ปฏิญญากรุงเทพฯ เป็นการรวมตวักนัข้ึนมานะคะ แลว้ก็สมาชิกตอนเร่ิมตน้มี ๕ คน แลว้เขาก็ขยบัเป็น ๑๐ คน 
นะคะ ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือว่า พอเรารวมตวักนัข้ึนมา เราก็ไม่เล็กนะ คือแต่ละประเทศเราอาจจะดูจ๋ิวๆ ในเวที
โลกนะคะ แต่พอรวมตวักนัข้ึนมา  

เรามีพื้นท่ีทั้งหมด ๔.๔ ลา้นตารางกิโลเมตร พลเมืองรวมของอาเซียน ๑๐ ประเทศ ๖๐๐ ลา้นนะคะ 
แล้วก็เศรษฐกิจรวมกันก็ค่อนข้างสูงทีเดียว แต่ส่ิงท่ีมันเป็นอะไรท่ีมหัศจรรย์นิดนึงคือ ใน ๑๐ ประเทศ 
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความ มีรายได ้มีการพฒันาเศรษฐกิจสูงมากนะคะ คือรายไดเ้ฉล่ียของเขาประมาณ 
๒๐,๐๐๐ กว่าเหรียญสหรัฐฯต่อปี นะคะ ต่อคน ในขณะท่ีบางประเทศของเราทั้งพม่า เวียดนาม ลาว ถัว่เฉล่ีย
อยู่ท่ี ๕๐๐ เหรียญนะคะ มนัผิดกนัเยอะมาก แต่ตรงน้ีเราจะประคองไปดว้ยกนันะคะ อนัน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ี
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เป็นองคป์ระกอบ ทีน้ีในส่วนของการเป็นประชาคมอาเซียน คือเขามีการคุยกนัมาแลว้ตั้งประมาณปี ๒๕๔๖ 
แล้วก็คุยกนัว่าจะต้องรวมตวักันเป็นประชาคมเพื่อการต่อรองนะคะ ในเวทีโลก เพราะว่าการแข่งขนัมนั
ค่อนขา้งสูงมาก พอฟังอยา่งน้ีเราก็รู้แลว้วา่มุมท่ีเขามองคือใชเ้ศรษฐกิจเป็นมุมนาํนะคะ  

เพราะฉะนั้นเขาก็คุยกนัมาจะตอ้งรวมตวักนัใหไ้ดใ้นปี ๒๕๖๓ นะคะ ซ่ึงก็อีกหลายปี แต่ไปๆ แลว้ไม่
ทนันะคะ เพราะว่าระบบเศรษฐกิจมนัไปเร็วมาก แล้วก็มหาอาํนาจอย่างจีน อย่างอินเดีย ก็จ่ออยู่ตรงหน้าน้ี 
เพราะฉะนั้นเพื่ออาํนาจการต่อรองก็เร่งข้ึนว่าจะตอ้งรวมเป็นหน่ึงในอีก ๓ ปี ขา้งหน้าคือ ๒๕๕๘ มนัก็เป็น
เร่ืองเขา้มาใกลต้วันะคะ จริงๆ ถามวา่รวมตวักนั พูดให้ง่ายๆ  ภาษาชาวบา้นก็คือวา่ มาเป็นครอบครัวเดียวกนั
นัน่แหละ รวมกนัเป็นหน่ึงนะคะ ใน ๑๐ ประเทศ ทีน้ีส่ิงท่ีมนัจะเกิดข้ึนตามมา จริงๆ มนัมีพฒันาการมาตลอด
ระยะเวลาอยู่แล้วนะคะ ตั้งแต่มีการกฎบตัร เขามีกฎบตัรอาเซียนๆ เหมือนธรรมนูญ คือเพื่อท่ีจะมาดูการ
จดัการของทั้ง ๑๐ ประเทศ อยูภ่ายใตก้ฎบตัรเดียวกนันะคะ อนัท่ีสองเขามีเขตการคา้เสรีมาตั้งแต่ปี ๕๓ แลว้
นะคะ แล้วก็ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน ๓ ปีขา้งหน้า น่ีคือประชาคมอาเซียน เขาจะประกอบด้วยเสาหลกั ๓ อย่าง
ดว้ยกนันะคะ ๓ ประการ ๓ เสา เสาท่ีหน่ึงคือ เสาเร่ืองความมัน่คงนะคะ ก็หมายความว่าเป็นความร่วมมือ
เพื่อให้ภูมิภาคน้ีมีเสถียรภาพ เสาท่ีสองคือเสาเศรษฐกิจ ก็คือเพื่อสร้างอาํนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจนะคะ 
แลว้ก็ดูแลร่วมกนันัน่แหละนะคะ และเสาท่ี ๓ คือ สังคมและวฒันธรรมอาเซียนนะคะ ก็คือวา่ให้เราอยูภ่ายใต้
ในสังคมท่ีอยูก่นัดว้ยถอ้ยทีถอ้ยอาศยันะคะ เอ้ืออาทร มีความมัน่คงทางสังคมร่วมกนันะคะ  

จริงๆ ถา้พดูตามทฤษฎี กรอบอความร่วมมือต่างๆ มนัเป็นเร่ืองดีทั้งนั้น เป็นเร่ืองท่ีทาํให้เราสามารถท่ี
จะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงในมิติการทาํงานทางการเมืองนะคะ สามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัไดมิ้ติทางเศรษฐกิจ แลว้ก็ทาง
สังคม วฒันธรรมด้วยนะคะ คือปัญหาหลายปัญหามนัเกิดข้ึนขา้มชาติ มนัเกิดข้ึนเช่ือมโยงกนัหลายชาติ การ
รวมตวักนัก็น่าจะเป็นส่วนท่ีช่วยไดน้ะคะ เพราฉะนั้นอนัน้ีเป็นในเชิงทฤษฎี แต่ในเชิงปฏิบติัมนัก็คงมีอะไรท่ี
ซ้อนอยู่ค่อนข้างมาก ส่ิงท่ีอยากจะแบ่งปันนิดนึงนะคะ เน่ืองจากเช่ือว่าเขามองเศรษฐกิจเป็นตวันํา และ
เศรษฐกิจก็เป็นตวัท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากมายมหาศาล ทุกวนัน้ีเราก็ตอ้งมีเงินใช้อะไรต่างๆ มนัถูก
กาํหนดมาในระดบัภูมิภาคนะคะ ส่ิงท่ีมนัจะมากระทบเรา เพราะฉะนั้นถามวา่มนัดูไกลตวั แต่จริงๆ ผลท่ีเขา
ตดัสินกนัมา มนักระทบพวกเราทุกคนอยา่งช่วยไม่ไดจ้ริงๆ  

เพราะฉะนั้นการท่ีเขาจะมารวมตวักนัเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน มนัเป็นจุดเปล่ียนถ่ายท่ี
สําคญัมากๆ นะคะ สําคญัมากๆ แต่เราเหมือนกบัว่าไม่ค่อยไดเ้ขา้ไปเก่ียวพนัมากนกั ก็จะเก่ียวพนักนัอยู่ใน
แวดวงของคนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือไหมค่ะ เขาประชุมกนั ๘๐๐ คร้ังนะคะ ในแต่ละปีของอาเซียน ประชุมเล็ก 
ประชุมน้อย ประชุมอะไรสารพดั แต่พวกเราท่ีเป็นประชาสังคม พวกเราท่ีอยู่ในองค์กรภาครัฐท่ีไม่ได้
เช่ือมโยงโดยตรงก็จะรู้สึกถูกออกมาอีกระดบัหน่ึงนะคะ แต่วา่ผลกระทบค่อนขา้งเยอะ  

ทีน้ีในการรวมตวักนัเราจะพบเลย การคา้นะคะดว้ยกนัเองในอาเซียน มนัจะใหญ่ข้ึน เพราะวา่มนัจะ
ลดอะไรต่างๆ เง่ือนไขต่างๆ ขอ้จาํกดัต่างๆ ค่อนขา้งมาก แต่การแข่งขนัจะสูงมากในระหวา่งพวกเรากนัเองนะ
คะ ในระหวา่งประเทศอาเซียนเอง เขามีการเปิดเสรีการคา้แลว้ ประเทศไทยก็จะมีสินคา้ท่ีเราไดเ้ปรียบอยู ่และ
สินคา้ท่ีเราจะตอ้งปรับนะคะ มนัปรับตวัเพื่อให้แข่งขนัได ้เขามีการเปิดเสรีภาคบริการ ๗ สาขาดว้ยกนันะคะ 
เพราะฉะนั้นเปิดเสรีหมายความวา่มนัมีการเคล่ือนตวัไดอ้ยา่งเสรีในประเทศอาเซียนดว้ยกนั เพราะฉะนั้นภาค
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บริการเราอาจจะมีอะไรนะคะ นาํหนา้ไปนิดนึง เพราะวา่เราค่อนขา้งจะไดป้ระโยชน์อยูต่รงน้ีนิดนึง เรามีความ
เขม้แขง็  

เขาเปิดเสรีดา้นการลงทุนดว้ยนะคะ เพราฉะนั้นเสรีดา้นการลงทุนหมายความว่า ลงทุนในประเทศ
ระหว่างอาเซียนเอง หรือถา้เป็นสินคา้ท่ีไม่ไดเ้ปรียบ แลว้ก็ฐานการลงทุนท่ีประเทศเพื่อนบา้นมนัอาจจะถูก
กวา่ อาจจะตอ้งยา้ยจากประเทศไทยไปอยูใ่นประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีทรัพยากรหรือมีค่าแรงถูก เพื่อการแข่งขนั
กนัไดน้ะคะ เขามีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรี ตรงน้ีเขายงัไม่ค่อยชดัเจนนะคะ แต่ว่าในแง่ของการเคล่ือนยา้ย
เงินทุนยงัไม่ค่อยชดัเจน แต่ส่ิงท่ีมนัจะตามมามนัก็คือค่าของเงินบาทนะคะ ท่ีมนัอาจจะผนัผวน มนัดูไกลตวั
นะคะ แต่เวลาท่ีมนัผนัผวนทีมนักระทบมาถึงเรา ซ่ึงอยู ่เป็นคนท่ีใชสิ้นคา้บริโภค อุปโภคทั้งหลายคือเราตอ้ง
เขา้ไปเก่ียวขอ้งอยู ่รับผลกระทบโดยตรงนะคะ แลว้ท่ีสําคญัอนัหน่ึงของการรวมตวัทางเศรษฐกิจ เขาให้มีการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรีนะคะ โดยตกลงกนัในบุคลากรท่ีเป็นวิชาชีพ เช่น วิศวะ สถาปนิก พยาบาล หมอ 
ทนัตแพทย ์อะไรต่างๆ เหล่าน้ี ตรงน้ีเป็นจุดท่ีสาํคญัมากๆ เพราะวา่มนัจะนาํไปสู่การท่ีมีสมองไหลนะคะ หรือ
วา่ขาดดุลในบางเร่ืองแน่นอน อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนอยูแ่ลว้นะคะ เพราฉะนั้นมองในแง่ของแรงงานเลย หรือ
ซ่ึงมนักระทบพวกเราทุกคนนะคะ มนัจะมีการแข่งขนักนัมาทีเดียว แลว้ท่ีสําคญัก็คือ เม่ือมนัมีการเคล่ือนไหว 
เคล่ือนยา้ยได ้นายจา้งจะมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกจา้ง มีสิทธ์ิท่ีจะกด มีสิทธ์ิท่ีจะทาํอะไรหลายๆ อยา่ง ท่ีเราตอ้งช่วยกนั
ดูตรงน้ีนะคะ  

เพราฉะนั้นส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมาท่ามกลางดูเหมือนกับจะมีการร่วมมือ แต่ขณะเดียวกันการแข่งขนั
ระหวา่งกนัสูงมากทีเดียว ซ่ึงพอแข่งขนัสูงแลว้เงินจะไปไดก้็ตอ้งกลบัมาดูวา่ศกัยภาพของประชากรมนัเป็น
อยา่งไร ตรงน้ีค่ะ เป็นประเด็นท่ีมีความรู้สึกวา่ถา้เรากลบัมาดูศกัยภาพของประชากรในประเทศไทยนะคะ จะ
มีความรู้สึกเป็นห่วง เพราอะไร เพราะวา่ความไม่เสมอภาค ความไม่เท่าเทียม ท่ีมนัทาํให้ศกัยภาพของประเทศ
ท่ีจะตอ้งใชอ้ยา่งทั้งชาย ทั้งหญิง อยา่งเต็มท่ีมนัยงัไม่เกิดข้ึน เพราฉะนั้นถา้เรามาดูศกัยภาพนะคะ ส่ิงท่ีมนัเป็น
ตวัช้ีวดัก็คือจะตอ้งดูจากรายงานขององคก์ารสหประชาชาติ ท่ีเขาทาํเร่ืองศกัยภาพเร่ืองพื้นฐานของประชากร
ในชาติ ทาํมาตั้งแต่ปีปักก่ิงนะคะ ๒๕๓๘ เร่ือยมาทุกปี เขาดูตวัช้ีวดัหลกัๆ ๓-๔ ตวัเท่านั้นเอง ศกัยภาพของ
ประชากรในประเทศดูจากอะไร ถา้คนในประเทศนั้นมีสุขภาพดี แน่นอนจะเป็นกาํลงัท่ีสําคญัถูกไหมค่ะ เพรา
ฉะนั้นจะดูในมิติของสุขภาพ 

มิติท่ีสองก็คือ การศึกษาจะไปไดไ้กลไม่ไกลนะคะ ประเทศจะกา้วกระโดดไปไกลไม่ไกล แข่งขนัได้
ไหมในเวทีโลกก็ตอ้งดูท่ีมีการศึกษานะคะ ประชากรในการศึกษาในประเทศ แลว้ก็ท่ีสําคญัท่ีมนัต่อเน่ืองมาก็
คือมันเช่ือมโยงไปถึงรายได้นะคะ ประเทศท่ีมีความมั่งคั่ง ก็อาจจะมีการลงทุนไปในคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในชาติใหดี้ข้ึน เพราะฉะนั้นเขาจะดูใน ๓ ตวั ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงนะคะ ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง ก็คือถา้ยอ้นไป
ปี ๒๕๓๘ นะคะ จาํได้เลยว่าประเทศไทยอยู่ในลําดับท่ี ๖๑ ๖๒ ประมาณนั้น หรือ ๖๓ ไล่กับมาเลเซีย
ประมาณ ๓ ท่ีนะคะ องคก์ารสหประชาชาติดูตวัเลขอนัน้ีของประเทศต่างๆ ในโลกก็เป็นร้อย ๑๖๐ ๑๗๐ ๑๘๐ 
ประเทศ  

พอมาปี ๒๕๔๘ สิบปีถดัมานะคะ มาเลเซียยงัอยูท่ี่ลาํดบัท่ี ๖๑ ประเทศไทยกา้วหลงั ก็คือลงมาท่ี ๗๓ 
นะคะ คืออนัน้ีไม่รู้วา่ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัท่ีเดิมแลว้มีคนเขามาแทรกไป หรือวา่ประเทศไทยถดถอยจริงๆ 
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ก็ไม่แน่ใจนะคะ แต่ท่ีมนัน่ากงัวลมากๆ ก็คือ ปี ๒๕๕๔ คือปีท่ีแล้ว ประเทศไทยอยู่ท่ีลาํดับ ๑๐๓ นะคะ 
ในขณะท่ีมาเลเซียยงัอยูท่ี่ ๖๑ นะคะ เพราะฉะนั้นเราห่างจากมาเลเซียมา ๔๐ กวา่ลาํดบันะคะ เพราะฉะนั้นตรง
น้ีเป็นตวัท่ีตอ้งกลบัมาตั้งคาํถาม ประเทศไทยนัน่แหละตอ้งกลบัมาตั้งคาํถามวา่มนัเกิดอะไรข้ึน ทาํไมศกัยภาพ
ประชากรพื้นฐาน ซ่ึงดูจาก ๓ มิติ ในเร่ืองสาธารณสุข ในเร่ืองการศึกษา ในเร่ืองของรายได้ มนัถดถอยลง
ขนาดน้ี ทาํไมเราปล่อยใหป้ระเทศอ่ืนแซงหนา้ไปนะคะ  

ตอนน้ีถ้าลองดูละเอียดก็ยิ่งน่ากลวัอีกนะคะ ถ้าดูในศกัยภาพในแง่ของการศึกษา คิดว่าการศึกษา
สําคญั ประเทศไทยโดยเฉล่ีย คนเรียนหนงัสืออยู่ในโรงเรียน ใช้เวลาในการท่ีศึกษาอยู่หญิง ชาย ไม่ต่างกนั
มากนะคะ หญิงอาจจะน้อยกว่านิดนึง แต่คือ ๘ ปีค่ะ ๘ ปีนะคะ คือเวลาการศึกษาท่ีประชากรไทยใช้ใน
การศึกษาโดยเฉล่ีย ๘ ปีเท่านั้นนะคะ ๘ ปีน่ีคือ ป. ๑-๘ นะคะ เพราฉะนั้นจริงๆ คือระดบัมธัยมนะคะ ตรงน้ีถา้
เกิดวา่เราจะกา้วเขา้ไปแข่งขนั ไม่วา่ในเร่ืองอะไรก็ตามนะคะ มนัก็เป็นตน้ทุนท่ีค่อนขา้งจาํกดัมากๆ แลว้ก็เม่ือ
เร็วๆ น้ีท่าน ดร.กษมา ซ่ึงท่านก็เคยอยู่กระทรวงศึกษา ให้ข้อมูลไวว้่าผูห้ญิงท่ีอายุเกิน ๒๕ ปีนะคะ ยงัมี
บางส่วนท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษาแลว้ก็พบวา่ ประเทศไทยท่ีผูห้ญิงอายุเกิน ๒๕ ปีท่ี จบปริญญาตรีมีร้อยละ 
๑๓ เป็นลาํดบัท่ี ๓ ของอาเซียนก็จริง ถดัจากสิงคโปร์ มาเลเซีย  

แต่ขณะเดียวกนัผูห้ญิงอายเุกิน ๒๕ ปี ท่ีไม่จบมธัยมจะสูงกวา่ประเทศอ่ืนๆ ทั้งหมดนะคะ เพราฉะนั้น 
มนัเป็นตวัเลขท่ีน่ากลวันะคะ เพราะวา่การศึกษาคือพื้นฐานจริงๆ เพราะฉะนั้นเราเองจะตอ้งหนักลบัมาดูวา่จะ
ทาํยงัไงให้ระดบัการศึกษา หรือจาํนวนเวลาท่ีเราใช้ในโรงเรียนหรือศึกษาท่ีมนัสูงข้ึน กวา่ท่ีเป็นทั้งชายและ
หญิงนะคะ แต่ผูห้ญิงอาจจะตอ้งพยายามท่ีจะขยบัให้มากข้ึนกวา่นั้นนะคะ ในขณะเดียวกนัผูท่ี้สูงอายุ อายุเกิน
กวา่ ๔๐ ท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้๒ ใน ๓ เป็นผูห้ญิงนะคะ เพราฉะนั้นอนัน้ีคือตน้ทุนของเราท่ีจะกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนนะคะ  

อีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นส่วนสําคญัมากๆ ก็คือเร่ืองของสุขภาพนิดนึงนะคะ จากการสํารวจเด็กไทยนะคะ 
นํ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑอ์ยู ่๑๗ เปอร์เซ็นตน์ะคะ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีค่อนขา้งสูง คือมี ๒ ประเทศเท่านั้นเองท่ีเขาพน้
เกินเกณฑน์ะคะ ก็คือสิงคโปร์ มาเลเซีย แต่ของไทยยงัอยูใ่นกลุ่มของ ๗-๘ ประเทศร่วมกนันะคะ วยัรุ่นท่ีเป็น
แม่นะคะ สูงท่ีสุดในเอเชีย เช่นเดียวกนั เพราฉะนั้นอนัน้ีก็คือศกัยภาพนะคะ สุขภาพของคนในวยัรุ่นท่ีจะตอ้ง
ใชเ้วลาไปในกระบวนการท่ีจะตอ้งดูแลลูก ดูแลอะไรต่างๆ ท่ีจะเขา้สู่ระบบการศึกษานะคะ  

ถา้ดูความเส่ียงต่อโรคนะคะ อนัน้ีก็เป็นฐานท่ีสําคญั เราจะพบวา่ภาวะโรคและความเส่ียงต่อโรคของ
ผูช้ายของผูห้ญิง ๒ โรค คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และเอดส์นะคะ ซ่ึงเป็นภาระโรคและเป็นความเส่ียง 
เพราะฉะนั้นตรงน้ีก็เป็นส่วนท่ีสําคญัเหมือนกนัว่า โรคเอดส์ท่ีน่ากงัวลก็คือ ปีใหม่แต่ละปี ติดเช้ือ ๑๐,๐๐๐ 
รายต่อปีนะคะ แลว้ก็ผูห้ญิงติดเช้ือมากกวา่ผูช้าย เม่ือแต่ก่อนผูห้ญิงติดเช้ือ HIV ๑ ใน ๔ แต่ขณะน้ีเป็น ๑ ใน ๓ 
นะคะ แลว้ก็ในกลุ่มนกัเรียน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๓ แลว้ก็แน่นอนผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย อนัน้ีก็
โดยสรีระ โดยความเส่ียงอยู ่เป็นอยู ่มีโอกาสติดอยูม่ากกวา่อยูแ่ลว้นะคะ เพราฉะนั้นตรงน้ีเป็นประเด็นเร่ืองท่ี
เป็นท่ีน่ากงัวลนะคะ ในมิติของสุขภาพของประชากร แลว้ก็เป็นวยัเด็กดว้ย  

อีกส่วนหน่ึงท่ีคิดวา่มนับัน่ทอนและทาํให้ศกัยภาพไม่เต็มท่ี คือเร่ืองความรุนแรงท่ีผูห้ญิงประสบ อนั
น้ีพวกเราทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่า อตัราความรุนแรงค่อนขา้งสูง ตวัเลขเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขท่ีหัวร้างขา้ง
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แตกท่ีโดนกนัคือ ๗๓ รายต่อวนันะคะ เพราะฉะนั้นไม่นบัถึงพกชํ้ าดาํเขียว ไม่นบัถึงประเภทอยา่งอ่ืนๆ นะคะ 
เพราะฉะนั้นตรงน้ีมนัจะบัน่ทอนสุขภาพพื้นฐานของศกัยภาพประชากรในชาติ มนัมีประเด็นท่ีน่ากงัวลอีก คือ 
ถา้เราหนักลบัไปมองเด็กก็น่ากงัวลอีกหลายอยา่งดว้ยกนันะคะ เราจะพบเด็ดท่ีถูกล่วงละเมิดซ่ึงไม่ง่ายนะคะท่ี
เขาจะฟ้ืนแลว้ใชค้วามสามารถของเขาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ อนันั้นมนัก็จะมีส่วนท่ีเสียไป เด็กท่ีเขา้สู่สถานพินิจ
อาจจะเป็นผูช้ายซะเป็นส่วนใหญ่ก็จริง แต่เราจะเจอปัญหาทั้งการลกัทรัพย ์การทาํร้านร่างกาย ความผิดใน
เร่ืองของยาเสพติดค่อนขา้งสูงมากนะคะ อนัน้ีคือตวัฐาน คือตน้ทุนท่ีเราจะไปสู้กนันะคะกบัประเทศอ่ืนๆ  

เพราฉะนั้นอนัน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีเราจะตอ้งหันกลบัมาดูความไม่เสมอภาค ความไม่เท่าเทียมนั้น 
อาจจะตอ้งเป็นประเด็นท่ีเราจะตอ้งกลบัมาแก้ ไม่ใช่กลบัมาแก้ แต่เราจะตอ้งลงทุนท่ีจะตอ้งแก้ให้ได้อย่าง
เต็มท่ีนะคะ ถ้ามองในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในแรงงาน แน่นอนเรามองเห็นอยู่แล้วว่า แรงงานของเรามี
ปัญหานะคะ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบนะคะ ท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเต็มท่ีนะคะ เราพบแรงงานส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นแรงงานท่ีผูห้ญิงมีส่วนร่วมค่อนขา้งอยูใ่นระดบัท่ีตํ่านะคะ คือ หมายความวา่ในระดบั ถา้เกิดเรา
แยกออกไปในระดบับริหาร ในระดบัจดัการ ผูห้ญิงก็จะมีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้นน้อย แต่ในขณะเดียวกนั เป็น
แรงงานท่ีอาจจะไม่ไดใ้ชฝี้มือเตม็ท่ี อนัน้ีผูห้ญิงจะอยูใ่นอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีเป็นหลกันะคะก็จริง ก็คือ
ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต ์ท่ีเป็นผูห้ญิงอุตสาหกรรมส่งออก ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีนาํเงินเขา้ประเทศนะคะ แต่
เป็นแรงงานท่ีอาจจะขาดในแง่ของ เขาเรียกอะไรนะคะ ฝีมือจะเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือตํ่าอยู่ตรงนั้นนะคะ เพรา
ฉะนั้นการดูดซบัอะไรต่างๆ การเปล่ียนแปลงอะไรต่างๆ มนัจะกระทบกบัผูห้ญิงมาก เพราะฉะนั้นตรงน้ีมนั
คือส่วนท่ี มนัคือตน้ทุนของเรา ท่ีเราจะกา้วเขา้ไปในเวทีอาเซียน เวทีโลกนะคะ  

แต่จริงๆ แล้วเวลาท่ีกลับมาดูเร่ืองพวกน้ี ส่วนหน่ึงท่ีเราต้องตั้งคาํถามว่านโยบายหรือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน นโยบายทางเศรษฐกิจก็ดี ทางความมัน่คงของเขาก็ดี ทางสังคม วฒันธรรมอะไรต่างๆ มนัมี
ผลกระทบต่อผูห้ญิง ผูช้าย ต่างกนัหรือไม่ ประเด็นตรงน้ีเป็นส่วนท่ีสําคญัมากๆ ท่ีเราจะตอ้งดู เพราะเรารู้กนั
อยู่แก่ใจว่าผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อความมัน่คงทางนโยบายอะไรต่างๆ มนั
กระทบต่อผูห้ญิง ผูช้าย ไม่เหมือนกนันะคะ แลว้ประเด็นตรงน้ีเป็นส่วนท่ีเราคงจะตอ้งใชเ้วลาในการจบัตาม
องในการท่ีจะตาม ในการท่ีร้องเรียกๆ การมีส่วนร่วมของผูห้ญิงท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย
ตรงนั้นมากๆ นะคะ  

ทีน้ีส่ิงท่ีอยากจะเรียนนิดนึงเพราะว่า ผลงานวิจยัสําคญันะคะ แลว้ก็มีความรู้สึกวา่อยากจะให้กลไก
ของรัฐ กระทรวงการพฒันาสังคมฯ โดยเฉพาะนะคะ ต้องลงทุนในเร่ืองของการทาํวิจัยตรงน้ีนะคะว่า 
ผลกระทบของการท่ีจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผลกระทบจากการคา้เสรีในกลุ่มอาเซียน มนัมีผลกระทบต่อ
ผูห้ญิงอย่างไรนะคะ เพื่อท่ีวา่ผลกระทบในเชิงลบ จะไดถู้กปรับแกไ้ดซ้ะก่อนท่ีมนัจะเร่ิมกระบวนการอย่าง
จริงๆ จงัๆ เพราะวา่ผลการวจิยัในหลายประเทศ ในประเทศอ่ืนๆ ท่ีดูในเร่ืองการคา้เสรีก็ดี ในเร่ืองของการกา้ว
เขา้สู่เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตัน์ก็ดี เราจะพบขอ้มูลท่ีมนัเป็นลบค่ะ มนัดูเหมือนจะเป็นบวก ก็คือโอกาส
ทางการจา้งงานต่างๆ ของผูห้ญิงอาจจะเพิ่มมากข้ึนก็จริงนะคะ แต่การวจิยัในหลายๆ ประเทศ ในประเทศอ่ืนๆ 
จะพบว่ามนัจะมีปัญหาอยู่ ก็คือคุณภาพชีวิต มนัดูเหมือนกบัวา่พอมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน จะตดัสินใจไดใ้น เขา
เรียกอะไรค่ะ อิสรภาพการตดัสินใจหรือการดาํเนินชีวิตในของตนเองนั้นมนัไม่ไดเ้ป็นจริงตามนั้น งานวิจยัมี
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หลายอนัเลยในเร่ืองของการค้าเสรีในประเทศอ่ืนๆ ท่ีสะท้อนภาพว่าหลายคร้ังอาจจะได้งานจริง แต่พอ
พฒันาการในอุตสาหกรรมนั้นเจริญกา้วหนา้มาอีกถึงระดบัหน่ึงท่ีใชเ้ทคโนโลย ีผูห้ญิงจะเสียเปรียบแลว้ ผูช้าย
เจา้กา้วเขา้มา เพราะฉะนั้นงานวิจยัตรงน้ีเป็นส่วนท่ีอยากจะกระตุน้ว่าผูท่ี้ทาํหน้าท่ีกลไกของรัฐนะคะ น่าจะ
สนบัสนุนการทาํวิจยัให้เห็นถึงผลกระทบของผูห้ญิง ผลกระทบของการรวมตวัของอาเซียน โดยเฉพาะทางด
ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีต่อผูห้ญิงนะคะ ท่ีมีต่อแรงงานหญิง  

เพราะฉะนั้นอนัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญัอยากจะถามว่าพวกเรามีความพร้อมแค่ไหนนะคะ ส่ิงท่ี
น่าสนใจก็คือ เขามีการสาํรวจเม่ือ ๓ ปี ท่ีแลว้นะคะ วา่คนไทยรู้เร่ืองเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งไร เรา
อยูใ่นลาํดบัท่ี ๘ จากลาํดบัท่ี ๑๐ นะคะ แลว้ก็งานวิจยัท่ีเก่ียวกบันกัศึกษามหาวิทยาลยัในหมู่ประเทศสมาชิก
อาเซียนก็ยนืยนัวา่ ระดบัความรู้และความไม่อยากรู้เร่ืองเพื่อนบา้นนะคะ มีค่อนขา้งมากทีเดียว อยูเ่กือบลาํดบั
โหล่นะคะ ก็คือเพราะฉะนั้นจริงๆ แลว้ดูเหมือนไกลตวั แต่มนัเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัมากๆ นะคะ ทีน้ีเร่ืองการ
เตรียมพร้อมของประเทศไทยในแง่ของการศึกษา จริงๆ ก็ดูเหมือนกบัการเตรียมพร้อมเพราะกระทรวงศึกษาก็
มีคณะกรรมการระดบัชาติข้ึนมาเพื่อขบัเคล่ือนในเร่ืองของความร่วมมือทางดา้นการศึกษานะคะ เขาก็มีการพูด
ถึงหลกัสูตรอาเซียนศึกษานะคะ กฎระเบียบต่างๆ ท่ีจะตอ้งใหค้วามรู้นะคะ เครือข่ายระหวา่งสถาบนัการศึกษา
เขามีตรงนั้นนะคะ  

เพราะฉะนั้นเขามีตรงน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวพนั แลว้คิดว่าไดมี้การตดัสินใจเปล่ียนระบบเปิดเทอม 
ปิดเทอมไปแลว้ดว้ยนะคะ เพื่อให้สอดคลอ้งตรงกนั เพื่อประโยชน์ในการจา้งงานนะคะ เพราะฉะนั้นสาขาท่ี
น่าจะมีอนาคต ถา้ดูจากการเปิดการคา้เสรีหรือรวมทางเสาหลกัทางเศรษฐกิจของเขาก็คือดา้นโลจิสติกส์ และ
การขนส่งนะคะ กฎหมายระหวา่งประเทศอาจจะเป็นสาระสําคญัท่ีจะใชป้ระโยชน์ได ้อนัน้ีเป็นภาพรวมๆ นะ
คะ แต่น่ีในเร่ืองของส่ิงท่ีมนัเส่ียงไม่ไดเ้ลย คือในเร่ืองของภาษานะคะ วา่ภาษาองักฤษจะเป็นภาษากลางของ
อาเซียนนะคะ ตรงน้ีจาํเป็นจะตอ้งใช้ทกัษะการส่ือสารท่ีตอ้งเตรียมพร้อมนะคะ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีมนัน่ากลวั
ของประเทศไทยคือ มองไม่เห็นวิสัยทศัน์ค่ะ มีแต่นโยบายว่าให้พูดภาษาองักฤษในโรงเรียน ๑ วนั ใน ๑ 
สัปดาห์นะคะ แต่เวยีดนามประกาศวสิัยทศัน์ชดัเจนเลยวา่ ในอีก ๗ ปีขา้งหนา้ คนเวียดนามจะใชภ้าษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งดี  

ประเทศไทยคงจะตอ้งหนักลบัมาดูเพราะวา่มนัจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบนะคะ ผูห้ญิงเรานะคะมี
ความเก่งในเร่ืองภาษา จะมีความขยนัมากอยูแ่ลว้ เพราฉะนั้นการเตรียมตวัในส่วนน้ีอาจจะเป็นเร่ืองสําคญันะ
คะ ในเร่ืองของการเคล่ือนยา้ยแรงงานสําคญัมากๆ เลยนะคะ แลว้ก็จะกระทบต่อผูห้ญิงหนกักวา่ผูช้ายนะคะ 
ประเทศต่างๆ คงจะตอ้งเตรียมในเร่ืองของการเคล่ือนยา้ยแรงงาน แลว้เรามองเห็นง่ายๆ เลย ในสายวิชาชีพ
พวกน้ีนะคะ การยา้ยขบัเคล่ือนออกไปสู่สิงคโปร์ ไปสู่มาเลเซีย ซ่ึงมีค่าตอบแทนอาจจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงกว่า 
เราจะเห็นไดช้ดันะคะ แต่ในขณะเดียวกนัแรงงานดา้นอ่ืนเขาก็จะเคล่ือนเขา้มาประเทศไทย ก็อาจจะมาแย่ง
แรงงานของประเทศไทยด้วยเช่นกนันะคะเวลาท่ีมนัเปิดไปมากๆ น้ี เพราะฉะนั้นการเตรียมตวัตรงน้ีก็เป็น
ส่วนท่ีสาํคญัมากๆ นะคะ  

ในขณะเดียวกนั การทาํงานในวฒันธรรมท่ีแตกต่างนะคะในอาเซียน มนัก็ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมีการ
เตรียมตวัดว้ย ในขณะเดียวกนัการบริหารงานบุคคลท่ีมนัมีความแตกต่างหลากหลาย มนัก็คงจาํเป็นจะตอ้ง
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เกิดข้ึนเช่นเดียวกนั แรงงานนะคะ ประเทศไทยคงจะตอ้งดูแรงงานท่ีไม่มีฝีมืออยูต่อนน้ีเพื่อท่ีจะทาํยงัไงให้เขา
กา้วตามทนัข้ึนได ้ขยบัข้ึนได ้ซ่ึงตรงน้ีคือกลุ่มผูห้ญิงเลย เป็นกลุ่มผูห้ญิง เป็นกลุ่มใหญ่เลย แรงงานต่างดา้ว 
แรงงานนอกระบบนะคะท่ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครองซ่ึงเราก็จะตอ้งยอมรับว่าเป็นแรงงานผูห้ญิง ก็ในสัดส่วน
ค่อนขา้งมากนะคะ เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะตอ้งเรียกร้องหรือจะตอ้งดูแลกนัตรงน้ี ก็เป็นส่วนท่ีสําคญั แลว้ถา้
ผูห้ญิงไม่ดูแลดว้ยกนัเอง ก็คงลาํบากท่ีจะใหค้นอ่ืนมาดูแลนะคะ  

เพราะฉะนั้นการดูแล การคุม้ครองแรงงานขา้มชาตินะคะ ครอบครัวของเขาอนัน้ีก็สําคญันะคะ ใน
เร่ืองของการยา้ยถ่ินนะคะ ก็เป็นเร่ืองท่ีสําคญัเช่นเดียวกนั ส่วนหน่ึงท่ีสําคญัคือการสร้างจิตสํานึกอาเซียนนะ
คะ หลายคร้ังถา้เผือ่อ่านเขา้ไปในอะไรต่างๆ นะคะ เราจะพบวา่คนไทยจะมีความรู้สึกวา่เราเคยเป็นเอกราช เรา
เคยเป็นฝ่ายนาํนะคะ แต่ตวัเลขต่างๆ เม่ือก้ีท่ียกมาให้มนัไม่ไดบ้อกอย่างนั้นเลย มนัอาจจะเคยนาํ แต่เราตอ้ง
กลบัมาเหมือนกนันะคะ ใครๆ ก็บอกวา่เวยีดนามหายใจรดหลงัเราอยูแ่ลว้ แลว้อีกหน่อยเขาแซงแน่นอนนะคะ 
เพราะฉะนั้นการท่ีจะตอ้งดูแลกนัในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีสาํคญัมากๆ นะคะ  

แต่ในขณะเดียวกนัการสร้างจิตสํานึกร่วมท่ีเราจะอยูร่่วมกนั เพราะวา่เรามองเห็นเลยว่าปัญหาหลาย
อย่างไม่สามารถแกไ้ขไดต้ามลาํพงัประเทศใดประเทศหน่ึง เรามีปัญหาขา้มชาติหน้าประเทศ ปัญหาการคา้
มนุษย ์ปัญหาอะไรต่างๆ แรงงานอะไรต่างๆ ตอ้งอาศยัการร่วมกนันะคะ เพราฉะนั้นทศันคติของเราท่ีมีต่อ
เพื่อนบา้น อาจจะตอ้งมีการปรับเพื่อให้เราสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัได ้ทา้ยท่ีสุดก็อาจจะมองประเด็นว่า จริงๆ 
แลว้มิติเศรษฐกิจอยา่งเดียว มนัไม่น่าจะเป็นตวันาํไปอยา่งเดียว โดยท่ีทิ้งมิติทางสังคม มิติทางวฒันธรรมไวน้ะ
คะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะตอ้งเพิ่มแรง พลงัตรงน้ี ท่ีจะช่วยกนัดูแลนะคะว่ามิติทางเศรษฐกิจไม่สามารถท่ีจะ
แก้ปัญหาของทุกประเทศได้ มิติทางสังคม ทางวฒันธรรมท่ีจะต้องดูแลช่วยเหลือเก้ือกูลกนั รวมกนัเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนันั้นเป็นส่ิงท่ีสําคญันะคะ เพราะฉะนั้นก็ตอ้งฝากภาครัฐแหละวา่ทาํอย่างไร ท่ีจะส่งเสริม
บทบาทของภาคประชาสังคม เรามองเห็นแต่ภาครัฐในขณะน้ี การท่ีจะกา้วเขา้สู่สังคมอาเซียน แต่ภาคประชา
สังคมจะต้องเขา้ไปมีบทบาทมากข้ึนนะคะ ทาํอย่างไรท่ีจะมีการบูรณาการมิติหญิง ชาย ในกระบวนการ
นโยบายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเลยนะคะ ท่ีจะตอ้งกา้วเขา้ไปอยูต่รงน้ีเป็นสําคญั ทาํอยา่งไรท่ีจะส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผูห้ญิงในกระบวนการตดัสินใจ อนัน้ีหมายถึงในบริบทของอาเซียนนะคะ ทาํอยา่งไรถึงตรงนั้น 
เพราะเราคิดวา่ผูห้ญิงเป็นจกัรเฟืองท่ีสําคญัเลย ท่ีเอ้ือให้ประชาคมอาเซียนมนักา้วไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน แลว้ก็เป็น
ธรรม แลว้ก็อยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลค่ะ 

 

คุณพรสม เปาปราโมทย์: ขอบพระคุณค่ะ พี่เมทินีก็ฉายภาพให้เราเห็นว่า (เสียงปรบมือ) คะ่ ขอบคณุ
คะ่ ขอบคณุแทนพ่ีเม ให้เราเห็นภาพแล้วนะคะว่ามนัมีสิ่งท่ีก าลงัจะมากระทบกบัเรา แล้วก็เมือ้กีนี้ ถ้้าพ่ีเมพดู

ถึงรายไดข้องคนสิงคโปร์นะคะ ถา้บวกลบคูณหารไม่ผดินะคะ เงินเดือนเฉล่ียเขาตกเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาทนะ
คะ รู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยกบัเงินเดือนขา้ราชการ ประการท่ีสองนะคะ พูดถึงเร่ืองการสํารวจความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัอาเซียน อนัเดียวกบัท่ีเขาถามเร่ืองธงอาเซียนหรือเปล่า เพราะว่าฟังข่าวเขาถาม ไปสํารวจท่ีไหนไม่
ทราบนักศึกษาหรือเปล่า ถามว่ารู้จกัธงอาเซียนไหม ปรากฏว่าไม่รู้จกักนัเยอะเลย แล้วก็บางคนคิดว่าธรง
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อาเซียนมันเป็นรูปมัดข้าว มนัเป็นธงของประเทศใดประเทศหน่ึงของอาเซียนไม่รู้ว่ามันคือธงอาเซียน 
เพราะฉะนั้นอนัน้ีก็แสดงว่าประเทศไทยเราเอง ไม่พร้อมมากๆ เลยนะคะ แลว้ก็ในเร่ืองภาษาองักฤษอีก น่า
กลวัเหมือนกนั  

ทีน้ีท่านวทิยากรก็ไดพ้ดูคุยไปครบทุกท่านแลว้นะคะ เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะ อยากจะให้โอกาส
ขา้งล่าง ไม่ทราบว่ามีใครท่ีจะถามคาํถามท่านวิทยากรนะคะ เราพูดกนัไปทั้งหมด ๔ ประเด็นนะคะ แต่เหลือ
ประเด็นให้ท่านถามในเร่ืองของผูห้ญิงกบัส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั เร่ืองของกองทุนพฒันาบทบทสตรี แลว้ก็
เร่ืองของการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนะคะ หรืออาจจะมีความคิดเห็นอะไรท่ีอยากจะเสนอ
เอาไว ้ณ ท่ีน้ี เพราะวา่เราก็คงตอ้งเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลท่ีจะตอ้งทาํงานร่วมกนัต่อไปในอนาคตนะคะ ไม่ทราบว่า
ใครจะมีคาํถามหรือว่าแบ่งปันอะไรไหมค่ะ อยากกลบับา้นแลว้ใช่ไหมค่ะ วนัน้ีอยูด่ว้ยกนัทั้งวนัแลว้นะคะ ก็
ไม่เป็นไรนะคะถา้ยงันึกคาํถามไม่ออก ทั้ง ๓ ท่าน ก็คงสามารถท่ีจะติดต่อกนัได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีจะจบ
รายการในช่วงน้ี อยากจะใหแ้ต่ละท่านปิดทา้ยท่านละ ๑ นาที แลว้กนันะคะ อาจจะมีประเด็นอะไรท่ียงัตกคา้ง
อยู่หรือว่าอาจจะเป็นประเด็นท่ีเช่ือมกบัวิทยากรท่ีท่านอ่ืนได้พูดไปแล้วนะคะ คุณฉลวยทราบว่ามีอะไรท่ี
อยากจะเพิ่ม 

 

คุณฉลวย กาเหว่านาค: ขอบคุณค่ะท่านวิทยากร พอเราข้ึนมานัง่บนเวทีน้ี เราจะรู้สึกวา่เรานอ้ยใจ
นะ เม่ือก้ีเรานัง่ขา้งล่างท่านวทิยากรบอกวา่ พี่ฉลวยเด๋ียวคุย ๑๕ นาทีนะ เพื่อใหเ้วลากระชบั แต่เวลาพี่ฉลวยคุย
พี่ฉลวยก็พยายามรักษาเวลานะ ๑๕ นาที แต่พอทางท่านนักวิชาการคุยท่านวิทยากรไม่คุมเวลาเลย เพราะพี่
ฉลวยมีประเด็นฝากหลายประเด็น ในส่วนของทางท่ี ก็รู้สึกนะว่า มาบนเวทีวนัน้ีรู้สึกหลายรู้สึกนะคะ รู้สึก
แรกก็คือ รู้สึกอิจฉาคุณเมทินี ตอ้งบอกรู้สึกอิจฉาเลย  

ท่านบอกว่าท่านสูญเสียในเร่ืองท่ีเกิดภยัพิบติัในพื้นท่ีของท่าน ท่านเสียเป็น ๑๐ กว่าล้าน แต่ท่าน
ไดรั้บการสนบัสนุนคุม้ ๑๐ กว่าลา้น ใช่ไหม ท่านได้รับการสนบัสนุนในการประสานงาน ดิฉันศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนบางปรอกค่ะ เป็นศูนยเ์รียนรู้ท่ีคนทัว่ประเทศมาร่วมเรียนเหมือนกนั สูญเสียถา้หลกัแสนก็คงหลกัแสน 
อาจจะไม่มากสําหรับในกระเป๋าบางคน แต่มนัมากสําหรับกระเป๋าดิฉัน แต่ท่านเช่ือไหมว่าได้ ๕,๐๐๐ 
เหมือนกนักบัการสูญเสียคร้ังน้ี น่ีคือมนับ่งบอกให้รู้ถึงว่า คุณค่าของคน ส่วนของการท่ีขบัเคล่ือน ส่วนของ
องค์กร ถา้โอ.เค. องค์กรท่ีใหญ่ หรือองค์กรท่ีมีความเหนียวแน่น มนัก็สามารถท่ีจะสืบเน่ืองในงบประมาณ 
สามารถท่ีจะขบัเคล่ือนดึงงบประมาณจากส่วนไหนมาก็ได ้แต่องคก์รท่ียงัเล็กๆ มีการทาํงานต่อเน่ือง แต่ไม่
สามารถท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่ท่ีภาวะไกลๆ ได ้มนัทาํใหรู้้สึกนอ้ยใจเหมือนกนั  

โยงมาถึงเร่ืองกองทุนภยัพิบติั อ่า กองทุนพฒันาสตรี ดิฉนัอยากจะบอกวา่กองทุนพฒันาสตรี ถามว่า
รัฐบาลทาํมาหรือสร้างมาน่ีดีไหม ดีค่ะ มนัสามารถท่ีจะทาํให้สตรีเขา้ถึงในกองทุนเหล่าน้ี แต่กองทุนอนัน้ี
อยากจะบอกวา่มนัเป็นกองทุนท่ีเกิดข้ึนมาทาํให้คนในพื้นท่ีทะเลาะกนัหรือเปล่า ไม่ทราบวา่ท่านดูหรือเปล่า
อนัน้ี มนัมีองคก์ร ๒ องคก์ร ท่ีเกิดข้ึนมาในขณะท่ีองคก์รเดิม กลุ่มสตรีเดิมยงัมีอยู ่แต่องคก์รน้ีก็ยงัเกิดข้ึนอีก 
๒ องคก์รน้ีไม่ทราบว่ามนัในพื้นท่ีของแต่ละพื้นท่ีถูกกนัหรือเปล่า อนัน้ีคือขอ้เสนอนะคะ แต่ก็ไม่ไดว้า่อะไร 
เกิดข้ึน ๒ องคก์รน้ี แลว้เกิดข้ึนในเร่ืองของมีองคก์รท่ีข้ึนในเร่ืองของงบประมาณกองทุน  
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แต่ดิฉนักาํลงัจะบอกวา่ ณ จุดหน่ึงท่ีรู้สึกดีใจ ไดข้ึ้นมานัง่บนน้ี ไดบ้อกเล่าเกา้สิบ ในวนัน้ีจริงๆ แลว้
อยากจะเสนอ แต่ดูแลว้มนัจะไม่มีคนมารับขอ้เสนอ อาจจะตอ้งเก็บขอ้เสนอกลบับา้นไปอีก เพราะดิฉนัมอง
ในโซฟาแลว้ไม่มีคนรับขอ้เสนอเลย อนัน้ีคือส่วนหน่ึงท่ีดิฉนัคิดวา่ ขอ้เสนอของดิฉนัในวนัน้ีอาจจะเป็นกลุ่ม
ท่ีมนัเล็กๆ และทาํงานอยูใ่นพื้นท่ี แต่อยากจะมีส่วนร่วมในกองทุนเหมือนกนั ส่ิงท่ีเราอยากจะบอกวา่กองทุน
เหล่าน้ีท่ีท่านตั้งข้ึนมาอยา่งน้ี ถามว่าเราลงไปสมคัรไหม เราก็ลงไปสมคัรค่ะ มนัตาํบลใครก็ตาํบลมนั แต่มนั
สามารถขบัเคล่ือนไดไ้หมกบัตวัท่ีเราทาํงานกนัอยู ่งบประมาณท่ียิงลงไป ถึงแมต้อนน้ียงัจะไม่มีงบประมาณ
ลงไป แต่เคา้โครงแลว้ เราดูแลว้เราไม่สามารถท่ีจะเอ้ือมถึงเลย  

ทาํอยา่งไรทางรัฐบาลจะมีนโยบายใหก้บัทางองคก์รของเราบา้งวา่ เป็นแค่กลุ่มเล็กๆ แต่ก็สามารถท่ีจะ
เขา้ไปขบัเคล่ือนในงบประมาณสตรีได ้เป็นแค่กลุ่มการดาํเนินงานภยัพิบติั ในจงัหวดั ในพื้นท่ี ก็สามารถท่ีจะ
ดึงงบประมาณมาจดัการภยัพิบติัในพื้นท่ีได้ อยากให้ท่านมองกลุ่มพวกเราเล็กๆ บา้ง อย่ามองขอ้แตกต่าง
ใหก้บัระดบัส่วนหน่ึงท่ีมีองคก์รรองรับ กบัเครือข่ายท่ีไม่มีองคก์รรองรับ แต่เขายงัทาํงานในพื้นท่ีอยู ่แลว้แถม
เขายงัดูแลพื้นท่ีไดใ้กลชิ้ดมากกวา่ น่ีคือส่วนหน่ึงท่ีดิฉนัอยากจะนาํเสนอนะคะ ไม่ทราบวา่ใครจะรับไปนะคะ  

ในส่วนของ ตอ้งบอกว่าในกลุ่มสตรีของเครือข่ายพวกเรา ในงบประมาณกองทุนท่ีจะลงไปสู่ เรา
อยากให้มีงบประมาณท่ียิงไปท่ีกลุ่ม ท่ีเครือข่ายท่ีพวกเราจับต้องได้ พวกเราก็อยากจะพฒันาศักยภาพ
เหมือนกนั พวกเราก็อยากจะขบัเคล่ือนตวัน้ีให้มนัรู้สึกว่ามีความเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือภยัพิบติัท่ีจะเกิดใน
ภาคหน้าเหมือนกนั ถามว่า ท่านบอกว่าในกฎระเบียบของกองทุนมนัมีอ่ืนๆ ดว้ย แต่อ่ืนๆ ถา้เสียงเราเขา้ไป
เสียงเดียว ไออ่ื้นๆ มนัจะมาภยัพิบติัไหม น่ีคือขอ้หน่ึงท่ีเราอยากจะบอกว่า ถา้เกิดเป็นไปไดไ้อค้าํวา่อ่ืนๆ ไม่
เอาไดไ้หม แต่มุ่งเน้นไปเลยว่างบประมาณของท่านเพื่อพฒันาสตรีและบทบาทของการดาํเนินการกิจกรรม
เร่ืองภยัพิบติั อนัน้ีคือส่วนหน่ึงท่ีเราอยากทาํ  

เห็นดว้ยกบัคุณซี ท่านอาจารยน์ะคะ ว่าในส่วนของกองทุนมนัเป็นงบประมาณของพวกเรา มนัเป็น
งบประมาณสตรีเหมือนกนั มนัเป็นไปไดไ้หมว่าท่านแบ่งมาในเร่ืองของการพฒันาศกัยภาพ ท่านแบ่งมาใน
เร่ืองของการพฒันากิจกรรมใหก้บัพวกเราชาวสตรีมากหน่อย หรือถา้เป็นไปไดเ้ราไม่ตอ้งออกกูเ้ลย ไม่ตอ้งให้
พวกผูห้ญิงทั้งหมดมีภาระ รับปัญหาเร่ืองหน้ีสิน อยา่งเช่น กองทุนเงินลา้น ต่อไปถา้เป็นไปไดก้็อยากจะเสนอ
เหมือนกนันะคะ ไม่มีใครรับก็ฝากไปดว้ยแลว้กนันะคะ ขอบคุณมากค่ะ   

 

คุณพรสม เปาปราโมทย์: ขอบคุณค่ะ ตอ้งขอโทษนะคะ ทาํให้นอ้ยใจนะคะ ก็ให้โอกาสพูดตอนทา้ย
เยอะท่ีสุดแลว้กนันะคะ เหลืออีก ๒ ท่าน พดูนอ้ยหน่อยแลว้กนันะคะ แต่วา่อยา่งไรก็ตามอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ เรา
ก็ยงัเก็บขอ้คาํถามของท่านไวน้ะคะ ไม่ไดทิ้้งไปไหนนะคะ ถึงแมผู้ใ้หญ่ คือจริงๆ มนัมีห้องคู่ขนานอยู่ก็คือ
ตอนน้ีคือ เร่ืองของกองทุนกาํลงัช้ีแจงอยูอี่กห้องหน่ึงนะคะ แลว้ก็อีกท่านหน่ึงก็ไปให้สัมภาษณ์ ช้ีแจงยาวเลย 
ค่ะ ขอเชิญพี่ซีดีกวา่ค่ะ อยา่งไรก็ไม่ลืมนะคะ 

 

    ดร. กรวภิา วลิลาส: จริงๆ แลว้คิดวา่ประเด็นท่ีคุยกนัทั้ง ๔ ท่าน มนัร้อยกนัหมดดว้ยกองทุนนะคะ 
อยา่งท่ีท่านฉลวยเสนอ จริงๆ แลว้ก็อยูใ่นวตัถุประสงคข์องกองทุนอยา่งท่ีอบกวา่มนัอยูท่ี่วา่เวลาลงไปปฏิบติั
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เขาทาํกนัยงัไง เพราะฉะนั้นเขาทาํกนัยงัไง เขาขอให้คิดถึงวา่เป็นเรา เราตอ้งเขา้ไป เราตอ้งเอาเพื่อนเราเขา้ไป
นะคะ คราวน้ีกองทุนในขณะเดียวกนัก็จะสามารถนาํมาใชเ้พื่อพฒันาส่ิงขอ้มูลท่ีคุณเมทินีนาํเสนอนะคะ เรามี
ผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พร้อมสูงท่ีสุดในเอเชียใช่ไหมค่ะพี่เม ตรงนั้นกองทุนเป็นภาระหน้าท่ีกองทุนนะคะ กองทุน
พฒันาสตรี คือพูดถึงเร่ืองเงินกู้บอกได้เลยว่า ณ ขณะน้ีในชุมชนในหมู่บ้านมีประมาณ ๒๐ กองนะคะ 
เพราะฉะนั้นน่ีก็เป็นประเด็นท่ีฝากรัฐบาลลองศึกษาดูนะคะว่ากองทุนน้ีจะนาํมาพฒันาสตรีจริงๆ จงัๆ หรือ
เปล่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นอตัราการทอ้งไม่พร้อมท่ีสูงท่ีสุดในเอเชีย อตัราการเรียนมหาวิทยาลยัของผูห้ญิงจบ 
๑๓ เปอร์เซ็นต ์หรือวา่เรียนอยูใ่นระบบการศึกษาแค่ ๘ ปี อะไรเหล่าน้ีนะคะ น่ีจะตอ้งเอากองทุนน้ีมาพฒันา 
Indicators หรือว่าตวัชีวดัเหล่าน้ีให้ข้ึนมาให้ได ้ก็คิดวา่อยา่งนั้น หรือวา่การเป็นผูน้าํก็ตาม ก็เป็นภาระหนา้ท่ี
กองทุนท่ีจะตอ้งพฒันาผูห้ญิงใหข้ึ้นมาเป็นผูน้าํนะคะ ขอบคุณค่ะ            

                     
     ดร.เมทินี พงษ์เวช: ก็ไม่มีอะไรมากไปกวา่ท่ีคิดว่าการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงสําคญัมากๆ เลยท่ี

จะตอ้งเขา้ไปทุกเร่ือง แลว้ก็ในระดบัท่ีเราเองก็เขา้ไปไดน้ะคะ แต่วา่ถา้ในเร่ืองของอาเซียน คืออยากจะเรียนวา่
นโยบายมนัดูไกลตวั แต่จริงๆ มนักระทบเราอย่างมหาศาลในเร่ืองของเศรษฐกิจนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเรา
สามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเราตอ้งใหภ้าครัฐนั้นแหละผลกัดนัผูห้ญิงท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในเร่ืองของ
เศรษฐกิจ ในเร่ืองของอะไรต่างๆ ก็น่าจะเอ้ือมากๆ ประเด็นของเราคือการมีส่วนร่วม และภาคประชาสังคมก็
ตอ้งคอยตรวจสอบติดตาม คอยร้องแรกแหกกระเชอเวลาท่ีเขาไม่ใหเ้ราเขา้ไปร่วมนะคะ  

 

      คุณพรสม เปาปราโมทย์: ก็วนัน้ีไดรั้บทราบขอ้มูลนะคะ ในประเด็นต่างๆ แต่วา่ก็ครอบคลุมอยูใ่น
เร่ืองของพลงัผูห้ญิงในการพฒันาประเทศนะคะ ก็หวงัว่าขอ้มูลทั้งหลายท่านจะนาํไปใช้ประโยชน์ได ้แลว้ก็
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือของกลุ่มผูห้ญิงนะคะในประเทศไทยของเราจะมีมากข้ึน แล้วก็มีกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีเป็นเคร่ืองมือในการทาํงานร่วมกนันะคะ แลว้ท่ีสําคญัก็คือ ตอ้งเตรียมความพร้อมในการท่ี
เราจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดว้ย ก็ทั้งหลายทั้งปวง เรามองว่าตน้ทุนความเขม้แข็งของผูห้ญิงไทยก็มีอยู่
พอสมควรแลว้ แลว้ก็ไดก้ลไกอ่ืนๆ เขา้มาช่วยหนุนเสริม ก็น่าจะทาํใหพ้วกเรามีความเขม้แข็งพอท่ีจะเผชิญกบั
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตน้ีไดน้ะคะ ก็คงเป็นในนามของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวแลว้กนั ก็
คงขอขอบพระคุณนะคะท่านวทิยากรท่ีร่วมอยูบ่นเวทีทุกท่านนะคะ ทางคุณฉลวยนะคะ ซ่ึงเป็นตวัแทนผูห้ญิง
ท่ีทาํงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและภยัพิบติั ดร. กรวิภา ซ่ึงมาเล่าให้เราฟังและวิเคราะห์ในเร่ืองของการใช้
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ แลว้ก็ ดร.เมทินี พงษ์เวช นะคะ ซึ่งมากระตุ้นให้เราต่ืนตวั
เพื่อรับกบัสถานการณ์การเขา้สู่สมาคมอาเซียนในไม่ชา้น้ีนะคะ แลว้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านดว้ยท่ีอยูร่่วมกบั
พวกเราจนถึงวนิาทีน้ีนะคะ ขอขอบพระคุณนะคะ ค่ะสวสัดีค่ะ (เสียงปรบมือ)  

พิธีกร: ค่ะ ในขณะน้ีก็ตอ้งขอขอบพระคุณผูท่ี้เขา้ร่วมเสวนาในหวัขอ้ “พลงัสตรี พลงัพฒันาประเทศ
เป็นอย่างสูง” นะคะ ขอเสียงปรบมือให้กบัคุณฉลวย กาเหว่านาคนะคะ เครือข่ายผู้หญิงกับการจัดการภัย
พิบัติค่ะ คุณศิริพร ปัญญาเสนนะคะ กลับไปก่อนแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลพิชัย อาํเภอเมือง 
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จงัหวดัลาํปางนะคะ ดร. กรวภิา วลิลาสนะคะ นกัวชิาการประจาํกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุ
ผูพ้ิการ และอีกหน่ึงท่านนะคะ ดร.เมทินี พงษ์เวช สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี รวมไปถึงท่านผูด้าํเนิน
รายการค่ะ คุณพรสม เปาปราโมทย ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านสตรี สํานักงานกิจการสตรีและสถานบนั
ครอบครัว นัน่เองนะคะ ขอเสียงปรบมือใหก้บัทั้ง ๕ อีกคร้ังดว้ยค่ะ  
 

*************************** 


